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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืห ุ้น ประจาํปี 2562 
บริษัท อาร์พ ีซ ีจี จาํกัด (มหาชน) 

วันศุกร์ท ี)  5 เมษายน 2562 
ณ ห้องออดิทอเรียม ช ั ,น 9 

1010 อาคารช ินวัตรทาวเวอร์ 3 ถนนวิภาวด-ีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

กรรมการท ี)เข้าร่วมประชุม  จาํนวน 7 คน   
1. นายสจัจา เจนธรรมนกุลู  ประธานกรรมการ / รก.กรรมการผู้จดัการ 
2. นายสวุินยั สวุรรณหิรัญกลุ  กรรมการ 
3. นายศภุพงศ์ กฤษณกาญจน์  กรรมการ 
4. นายสทุศัน์ ขนัเจริญสขุ  กรรมการ 

5. นายประสทิธิ+  ธีรรัตน์บงกช  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
      ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

6. นายชํานิ จนัทร์ฉาย  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

7. นางสาวปณิชา พงษ์ศวิาภยั  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

(จํานวนกรรมการที9เข้าร่วมประชมุคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 100 ของจํานวนกรรมการทั <งหมด) 

ผู้ เข้าร่วมการประชุม 
1. ตวัแทนจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย (อาสาพิทกัษ์สทิธิผู้ ถือหุ้น) 
2. ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั 
3. บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จํากดั – ผู้ลงทะเบียน ลงคะแนนและตรวจนบัคะแนน 

 

เริ)มประชุมเวลา 13.40 น. 

นางสพุรรณี ตณัไชยศรีนคร เลขานกุารบริษัท และผู้จดัการทั9วไปสายบริหารและการเงิน กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นเข้าสู่
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562 ของ บริษัท อาร์พีซีจี จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “RPCG”) โดยรายงานว่า
บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน และทุนที9ชําระแล้ว ณ ปัจจุบัน เท่ากับ 1,304,664,125 บาท มีจํานวนหุ้นที9มีสิทธิออกเสียง
จํานวน 1,304,664,125 หุ้น และในการประชุมผู้ ถือหุ้นครั <งนี < มีผู้ ถือหุ้น และผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นให้มาประชุมแทน 
รวมทั <งสิ <น 186 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ทั <งสิ <น  527,098,767 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.40 ของทนุชําระแล้วทั <งหมดของบริษัทฯ 
ซึ9งจํานวนนี <ครบถ้วนตามที9กําหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 34 กําหนดว่า “ในการประชุมผู้ ถือหุ้นต้องมีผู้ ถือหุ้นและ
ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ9งหนึ9งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทั <งหมด 
และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที9จําหนา่ยได้ทั <งหมด จึงจะเป็นองค์ประชมุ” 

ดงันั <น “การประชุมสามัญผู้ถ ือหุ้นครั ,งนี , จึงมีผู้ถ ือหุ้น เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของ
บริษัทฯ” และกลา่วเปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 
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เลขานกุารบริษัท กลา่วแนะนํา คณะกรรมการของบริษัทฯ และแจ้งว่าการประชุมในครั <งนี <ได้มีผู้ เข้าร่วมประชุมซึ9ง
เป็นตวัแทนจาก สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย และผู้สอบบญัชีจาก บริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั และแจ้งวา่บริษัทฯ ได้เปิด
โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิเสนอระเบียบวาระการประชมุและชื9อผู้ ที9มีคณุสมบตัิเหมาะสมที9จะดํารงตําแหนง่กรรมการด้วย โดย
เผยแพร่หลกัเกณฑ์ให้ผู้ ถือหุ้นทราบถึงสิทธิ และวิธีการเสนอชื9อบคุคลเพื9อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการ
บริษัท เป็นการลว่งหน้าบนเว็บไซต์บริษัทฯ ตั <งแตว่นัที9 1 ตลุาคม 2561 - วนัที9 31 ธนัวาคม 2561  ผลปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้น
เสนอระเบียบวาระและชื9อผู้ ใดให้พิจารณา พร้อมกับชี <แจงรายละเอียดเกี9ยวกับเอกสารประกอบการประชุม วิธีการออก
เสยีงลงคะแนนและวิธีปฏิบตัิว่า เอกสารประกอบการประชุมวนันี < บริษัทฯ ได้ทําการเผยแพร่ไว้ในเวบไซต์ (website) ของ
บริษัทฯ และแจ้งต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว เมื9อวันที9 5 มีนาคม 2562 โดยในส่วนของวิธีการออกเสียง
ลงคะแนนและวิธีปฏิบตัินั <น ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อที9 36 กําหนดวา่ผู้ ถือหุ้นรายหนึ9งมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนเท่ากบั
จํานวนหุ้นที9ถืออยู ่หรือรับมอบฉนัทะมา โดยมีคะแนนเสยีงหนึ9งเสยีงตอ่จํานวนหุ้นหนึ9งหุ้น และการลงคะแนนในแตล่ะวาระ
การประชมุ ผู้ ถือหุ้นจะมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ 3 ทาง คือ เห็นด้วย หรือ ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสยีง เพียงทางใดทาง
หนึ9งเทา่นั <น และในกรณีที9ผู้ ถือหุ้นรายใดมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเรื9องใด ผู้ ถือหุ้นรายนั <นจะงดออกเสียงลงคะแนนในเรื9อง
นั <นยกเว้นการออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตั <งกรรมการที9ไมถื่อวา่มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษ 

โดยชี <แจงรายละเอียดเกี9ยวกบัการลงคะแนนในแตล่ะวาระ ดงันี < 

วาระที9 1 วาระที9 3 ถึงวาระที9 5 และวาระที9 7 
จะถือเอา เสียงข้างมาก ของจํานวนเสยีงทั <งหมดของผู้ ถือหุ้นที9มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน เป็นมติของที9ประชมุ 

วาระที9 6 
จะถือเอาเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจํานวนเสยีงทั <งหมดของผู้ ถือหุ้นที9มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง
ลงคะแนน เป็นมติของที9ประชมุ 

วาระที9 8 
จะถือเอาเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี) ของจํานวนเสยีงทั <งหมดของผู้ ถือหุ้นที9มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง
ลงคะแนน เป็นมติของที9ประชมุ 

สว่นวาระที9 2  
เป็นวาระแจ้งเพื9อทราบ จงึไมต้่องลงคะแนน 

การนบัคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะใช้จํานวนหุ้นของผู้ เข้าประชุมลา่สดุ ณ เวลาที9ลงคะแนนเป็นฐานในการ
คํานวณ และในการออกเสยีงลงคะแนน ในทกุๆ วาระผู้ ถือหุ้นที9ไมป่ระสงค์ที9จะคดัค้านหรืองดออกเสียง บริษัทฯ จะถือว่าผู้
ถือหุ้นรายดงักลา่วมีมติเห็นชอบตามวาระที9เสนอโดยไม่ต้องลงคะแนนในบตัรลงคะแนน และถ้าไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดคดัค้าน
หรืองดออกเสียง บริษัทฯ จะสรุปว่าวาระนั <น ผู้ ถือหุ้นทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์ตามที9เสนอ แต่หากมีผู้ ถือหุ้นรายใดที9
ประสงค์จะคดัค้าน หรือ งดออกเสยีง ให้ผู้ ถือหุ้นที9ประสงค์จะคดัค้านหรืองดออกเสยีง ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนที9ได้แจก
ให้ในขณะที9ลงทะเบียน โดยบริษัทฯ จะนําคะแนนเสียงที9ไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงนั <น หกัออกจากจํานวนเสียง
ทั <งหมดที9เข้าร่วมประชมุหรือออกเสยีงลงคะแนน เพื9อสรุปผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระ 

ในสว่นของการรายงานผลการลงคะแนน ประธานฯ จะแจ้งให้ที9ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
โดยผลคะแนนเสียงที9ได้รับ จะเป็นคะแนนเสียงที9รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นที9มาประชุมด้วยตนเอง 
และผู้ รับมอบฉนัทะแล้ว ในกรณีที9มีผู้ลงคะแนนคดัค้าน หรือ งดออกเสียง เป็นจํานวนมาก บริษัทฯอาจดําเนินวาระการ
ประชมุถดัไปในระหวา่งที9รอผลการนบัคะแนน และจะแจ้งผลการนบัคะแนนให้ผู้ ถือหุ้นทราบทนัทีที9การนบัคะแนนแล้วเสร็จ 
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ที9ประชุมรับทราบ และเมื9อไม่มีผู้ ใดซักถามหรือเสนอความเห็นใดเพิ9มเติม นายสจัจา เจนธรรมนุกูล ประธาน
กรรมการ และประธานที9ประชมุ (“ประธานฯ”) กลา่วสวสัดีและยินดีต้อนรับทา่นผู้ ถือหุ้น ที9เข้ามาประชุมผู้ ถือหุ้น ประจําปี 
2562 ก่อนที9จะเข้าสูว่าระการประชุม ตามที9ได้แจ้งข่าวผลของคดีกบั SET แล้ว จะขอแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบอีกครั <งว่า เมื9อ
วนัที9 29 มีนาคม 2562 ศาลแพ่งมีคําสั9งเพิกถอนคําชี <ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการในคดีข้อพิพาทหมายเลขดําที9 
78/2555 ที9ให้บริษัทฯต้องชําระคา่วตัถดุิบคอนเดนเสทเรสซิดิว งวดสดุท้ายเป็นจํานวนเงิน 1,555 ล้านบาท พร้อมดอกเบี <ย
อตัราร้อยละ 9.375 ต่อปี  คิดจากเงินต้นจํานวน 1,518 ล้านบาท นบัถดัจากวนัยื9นเสนอข้อพิพาท (18 พฤษภาคม 2555) 
จนกวา่จะชําระเสร็จแก่ ปตท.และมีคําสั9งยกคําร้องของปตท.ที9ขอให้บงัคบัคดี หากผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ9มเติมใน
เรื9องนี <จะขอเป็นวาระอื9นๆ และประธานที9ประชมุ เริ9มดําเนินการประชมุโดยขอให้ที9ประชมุพิจารณาเรื9องตา่ง ๆ ตามระเบียบ
วาระการประชมุ ดงันี < 

 
วาระท ี)  1 พ ิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืห ุ้น ประจาํปี 2561 เมื)อวันท ี)  25 เมษายน 2561 

ประธานฯ เสนอให้ที9ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ซึ9งประชุมเมื9อ
วนัที9 25 เมษายน 2561 โดยบริษัทฯ ได้ทําการตรวจสอบรายงานการประชมุแล้วเห็นวา่ถกูต้องตามที9ที9ประชุมได้มีมติไว้ทกุ
ประการ จึงได้จัดทํารายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในกําหนดเวลาที9กฎหมายกําหนด
เรียบร้อยแล้ว โดยมีสําเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบหน้า 7 ถึง หน้า 24 นอกจากนั <น บริษัทฯได้เผยแพร่ใน 
website ของบริษัทแล้ว ตั <งแตว่นัที9 8 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นมา 

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ ถือหุ้นว่ามีผู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์ที9จะสอบถามหรือเสนอให้แก้ไขรายงานการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 หรือไม ่ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือเสนอให้แก้ไขรายงานการประชุมดงักลา่ว 
ประธานฯ จึงเสนอให้ที9ประชมุรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ซึ9งประชมุเมื9อวนัที9 25 เมษายน 2561 
โดยการลงมติในวาระนี <  ต้องได้รับมติอนมุตัิจากที9ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั <งหมดของผู้
ถือหุ้น ซึ9งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  ซึ9งในวาระนี <  มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ9มจํานวน 6,169,258 หุ้น ทําให้ผู้ ถือ
หุ้นที9เข้าร่วมประชมุมีหุ้นรวมทั <งสิ <น 533,268,025 หุ้น 

  

มติท ี)ประชุม 
ท ี)ประชุมพ ิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืห ุ้น 
ประจาํปี 2561 เมื)อวันท ี)  25 เมษายน 2561  ตามที)เสนอ  

ผลการลงมติสาํหรับวาระท ี)  1 เป็นดังนี , 
เห็นด้วย  จํานวน 533,244,935 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไมเ่ห็นด้วย จํานวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสยีง จํานวน 23,090 เสยีง   
บตัรเสยี จํานวน - เสยีง   
รวมจาํนวนผู้ออกเสียงท ั ,งหมด จาํนวน 533,268,025 เสียง   
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วาระท ี)  2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2561 

ประธานฯ ได้กล่าวในที9ประชุมว่า ตามที9ทราบธุรกิจของบริษัทฯมี 3 ธุรกิจ คือปั <มนํ <ามนัที9บริหารจัดการโดย 
บริษัท เพียวพลงังานไทย จํากดั (“PTEC”) ปัจจบุนัได้ร่วมธุรกิจกบั ESSO ซึ9งรายได้ของ PTEC เป็นรายได้หลกัของบริษัทฯ และ
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ที9บริษัทไปร่วมลงทนุกบั บมจ.สมัมากร (“SAMCO”) และคลงันํ <ามนัที9เกาะสชีงัของ บริษัท ไทยพบัลิคพอร์ต 
จํากดั (“TPP”) โดยรวมคาดวา่กิจการของบริษัทฯ เริ9มดีขึ <น ตามมติที9ประชุมผู้ ถือหุ้นของสมัมากร บริษัทจะได้รับเงินปันผล
หุ้นละ 0.07 บาท จากการที9บริษัทได้รับปันผลมาทกุปีจากการลงทนุในบริษัท สมัมากร จํากดั (มหาชน) ตั <งแต่ปี 2556 ที9
ผ่านมา ซึ9งบางปีบริษัทฯได้รับปันผลถึง 2 ครั <ง โดยภาพรวมก็ให้ปันผลมาทุกปี ซึ9งทีมงานสมัมากรก็ได้ปรับปรุงการ
บริหารงาน มีการพฒันาดีขึ <นเรื9อยๆ ในสว่นของคลงันํ <ามนัก็มีปันผลมาทุกปีเหมือนกนั ปีนี <ได้มีผู้ เช่าเต็มหมดทุกถงัเกือบ 
100% แต่จะมีเพียงถงัเล็กที9อาจใช้ไม่ได้ เพียงแต่ว่ารายการหลงัๆ เขาอาจจะยงัไม่ได้เซ็นสญัญาเป็นทางการแต่เขาได้ใช้
และจ่ายเงินกันแล้ว โดยรวมของบริษัท ไทยพบัลิคพอร์ต จํากัด ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไร ค่าเช่าในระยะยาวมีแต่จะเพิ9มขึ <น
ตามที9ตกลงกนัไว้กบัผู้ เช่า อย่างค่าเช่าปัจจุบนัจะมีอายปุระมาณ 3 ปี หลงัจากนั <นก็คงมาเจรจาอีกครั <งหนึ9ง ในส่วนของ
ปัaมนํ <ามนั จะขอมอบหมายให้ นางสาวกนกพร จารุกลุวนิช กรรมการผู้จดัการ บริษัท เพียวพลงังานไทย จํากดั ซึ9งเป็นธุรกิจ
หลกัของบริษัทฯ โดยจะมีการขยายสถานีบริการนํ <ามนัร่วมกบั ESSO ตลอดเวลา โดยได้รายงานรายละเอียดให้ทราบ ดงันี < 

นางสาวกนกพร จารุกลุวนิช กรรมการผู้จดัการ บริษัท เพียวพลงังานไทย จํากดั ได้รายงานว่า ปีที9ผ่านมาเป็นปี
ที9มีการเปลี9ยนแปลงมากที9สดุของ PTEC หลงัจากที9ได้ร่วมลงนามเป็นพนัธมิตรกบั ESSO โดยเปลี9ยนจากปัaมนํ <ามนัเพียว
เดิมไปใช้โลโก้ของ ESSO ซึ9งในปีที9ผ่านมาได้มีการปรับปรุงไปทั <งหมดในสญัญาแรกที9ทํากับ ESSO คือ 49 สาขา และ
ระหวา่งปีขยายสาขาใหมเ่พิ9มขึ <น  

ราคานํ <ามนัดิบหรือราคานํ <ามนัสําเร็จรูปมีความผนัผวนไม่มาก โดยมีแค่ 1-2 ช่วง คือประมาณเดือนมิถนุายน 
และกนัยายน ที9มีราคานํ <ามนัสงูขึ <นจากสภาวะของโอเปคหรือสหรัฐอเมริกา ซึ9งทําให้มีผลตอ่การเปลี9ยนแปลงของราคาขาย
ปลกีในประเทศแตไ่มม่ากนกั เนื9องจากในช่วงที9ราคานํ <ามนัสงูรัฐบาลก็มีนโยบายขอความร่วมมือรวมทั <งเรื9องของมาตรการ
ภาษีที9จะควบคุมไม่ให้ราคานํ <ามันสําเร็จรูปในประเทศสูงขึ <นไปมาก จะเห็นได้จากค่าการตลาดในช่วงกลางปีที9แล้ว 
โดยเฉพาะของดีเซล มีค่าการตลาดที9ตํ9าลงเล็กน้อย อย่างไรก็ตามในไตรมาสสุดท้ายของปีเป็นโอกาสที9ค่าการตลาด
คอ่นข้างดีโดยปรับตวัขึ <นไปถึง 2 บาทเศษๆ สว่นราคาโดยรวมก็เหมือนกนัคือเป็นไปในทิศทางเดียวกนั  

สว่นยอดขายนํ <ามนัในประเทศที9ขายผ่านสถานีบริการทั <งประเทศยงัคงเพิ9มขึ <นอยู่ คือเพิ9มขึ <นอยู่ที9 2.57% โดย
นํ <ามนัดีเซลมียอดขายเพิ9มขึ <น 3% และนํ <ามนัเบนซินมียอดขายเพิ9มขึ <น 2% จากค่าการตลาดในระยะหลงัค่อนข้างดี เมื9อ
หลายปีก่อน ทําให้ผู้ ให้บริการสถานีบริการทกุ brand มีความตั <งใจในการขยายจํานวนสถานีบริการนํ <ามนั จะเห็นว่ายอด
รวมของจํานวนสถานีบริการนํ <ามนัปีที9แล้วเพิ9มขึ <น 6% โดยในปีที9แล้ว ESSO ขยายสาขาเพิ9มขึ <นมากถึง 65 สาขา โดย
เพิ9มขึ <นจากสว่นที9เป็น PTEC เป็นสว่นใหญ่ จะเห็นว่าจํานวนสถานีบริการของ ESSO ในประเทศมีสว่นแบ่งทางการตลาด 
13% เป็นคิดเป็นอนัดบั 3 รองจาก ปตท.และบางจาก  

สําหรับการเปลี9ยนเป็นแบรนด์ ESSO ตามสญัญาแรกลงนามไว้ 49 สาขา เพิ9มโอกาสที9ทําให้การเจรจาเพื9อ
ขยายสถานีบริการใหม่หลายอย่างทําได้สะดวกขึ <น ทําให้ ณ สิ <นปี 2561 PTEC มีสถานีบริการที9เป็น ESSO ทั <งหมด 57 
สาขา โดยสว่นใหญ่อยูที่9ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และยอดขายนํ <ามนั 67% เป็นดีเซล สว่นที9เหลอือีก 33% เป็นเบนซิน 
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ยอดขายปลีกนํ ,ามัน PTEC ปี 2561  
 

 

 

จากยอดขายในรูปข้างต้นเป็นการเปรียบเทียบยอดขายของปี 2560 และปี 2561 จะเห็นได้ว่าภายหลงัจาก
เปลี9ยนมาเป็นแบรนด์ ESSO ยอดขายในเดือนธนัวาคม 2561 เพิ9มขึ <นถึง 90% ซึ9งมาจาก 2 สว่น ได้แก่จํานวนสถานีบริการ
นํ <ามนัที9เพิ9มขึ <น และจากยอดขายที9เพิ9มขึ <นจากการเปลี9ยนแบรนด์เป็น ESSO อยา่งไรก็ตามในระหว่างปียอดขายยงัเพิ9มขึ <น
ไมม่าก เนื9องจากเป็นการทยอยปรับปรุงสาขา โดยมีการปิดสาขา เนื9องจากต้องขยายถงันํ <ามนัเพื9อรองรับลกูค้าที9จะเพิ9มขึ <น 
รวมทั <งปรับปรุงภาพลกัษณ์ เพื9อเปลี9ยนรูปแบบให้ดีขึ <น ดงันั <นยอดขายเฉลี9ยทั <งปีจึงเพิ9มขึ <นเพียง 30%  

 

Throughput เปรียบเท ียบ 2560 - 2561 
 

 
 

ในด้านปริมาณขายเฉลี9ยต่อสาขาก็เช่นกนัหากเปรียบเทียบสาขาเดิมและภายหลงัเปลี9ยนเป็นแบรนด์ ESSO 
จะเห็นว่าปริมาณขายเฉลี9ยต่อสาขาในเดือนธันวาคมจะสงูขึ <นประมาณ 60% สําหรับการลงทุน PTEC มีนโยบายใช้เงิน
ลงทนุให้น้อยที9สดุเพื9อเปลี9ยนสถานีบริการเป็นแบรนด์ ESSO ตวัอย่างเช่นสาขาที9รังสิตคลอง 2 ซึ9งเดิมสร้างเป็นปัaมปีกนก 
ได้มีการขออนมุตัิจาก ESSO เพื9อไมรื่ <อรูปแบบเดิมออกทั <งหมด ซึ9งจะต้องใช้เงินลงทนุสงูมาก ภายหลงัจากปรับปรุงสถานี
บริการได้รับการตอบรับจากลกูค้าเป็นอย่างดี มีจํานวนลกูค้าเข้ามาใช้บริการเพิ9มขึ <นมากจากช่วงก่อนหน้านี < ด้วยความ
เชื9อมั9นในแบรนด์และโปรแกรมส่งเสริมการขายของ ESSO ที9ถูกใจผู้บริโภค  จึงเห็นได้ว่าแนวโน้มของการเปลี9ยนเป็น       
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แบรนด์ ESSO ได้รับการตอบรับที9ดีและสร้างความพึงพอใจในระดบัหนึ9ง เพียวพลงังานไทยเชื9อมั9นว่าในปี 2562 นี <จะ
สามารถเพิ9มสถานีบริการและเพิ9มปริมาณขายในแตล่ะสาขาให้สงูขึ <นกวา่ปีที9ผา่นมา  

จากนั <น ประธานฯ จึงเชิญให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที9มีข้อสงสยัเกี9ยวกบัผลการดําเนินงาน 
นายกลุเชษฐ์ ทองผิว  ผู้ รับมอบฉนัทะ ได้สอบถาม เกี9ยวกบัผลการดําเนินงานว่า “จากรายงานประจําปีนี <หน้าที9 31 

จะบอกวา่เราขายได้ 121.3 ล้าน จาก 57 สาขา เฉลี9ยแล้วตอ่สาขาสามารถขายได้ประมาณที9 170,000 ลติรตอ่เดือน ผมไป
ดขู้อมลูของกรมธุรกิจพลงังานออกมาวิเคราะห์แล้ว ทราบหรือไม ่ESSO ขายได้กี9แสนลติรตอ่เดือน ทราบหรือไม่ครับ เขาขาย
ได้ 725,000 ลติรตอ่เดือน” 

ประธานฯ ถามวา่ หมายถึงปัaมของ ESSO ใช่หรือไม ่เฉลี9ยไมน่า่จะถึง 
นายกลุเชษฐ์ ทองผิว  ผู้ รับมอบฉนัทะ กลา่วว่า “ลองไปดใูนกรมธุรกิจพลงังานครับ เขาจะมีข้อมลูที9ขายนํ <ามนั

ได้ ข้อมลูจํานวนปัaม ออกมาก็แค่หารครับ แค่นั <นเองไม่ยาก จะเห็นว่าเฉพาะ ESSO เขาขายได้ที9 725,000 ลิตรต่อเดือน 
ของ PTEC ขายได้ที9 170,000 ลติรตอ่เดือน ตา่งกนัประมาณ 4 เทา่กวา่ๆ ช่วยอธิบายด้วยครับวา่ทําไม” 

นางสาวกนกพร จารุกุลวนิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพียวพลงังานไทย จํากัด ให้ข้อมูลว่าตวัเลขของกรม
ธุรกิจพลงังานว่าน่าจะเป็นยอดขายทกุช่องทางของ ESSO แต่หากแยกเฉพาะขายปลีกหน้าปัaม ESSO แจ้งลกูค้าว่ามี
ยอดขาย 400,000 กว่าลิตรต่อเดือน ส่วนของ PTEC  หากพิจารณายอดขายภายหลงัปรับปรุงสถานีบริการเสร็จแล้ว
ยอดขายเฉลี9ยอยูที่9 230,000 ลติรตอ่เดือน แตที่9คํานวณได้ 170,000 ลติรตอ่เดือน เนื9องจากการหยดุขายจากการปิดปัaมใน
บางช่วง และการปรับปรุงสถานีจึงมียอดขายลดลงบางช่วง และสาเหตทีุ9ยอดขายตา่งกนัอีกประการคือ เรื9องของ Location  
ESSO ก็มีสาขาที9ยอดขายน้อยและยอดขายมาก ของ PTEC ก็เช่นกนัคือบางสาขามียอดขายอยู่ประมาณ 150,000 ลิตร
ตอ่เดือนและบางสาขายอดขายสงูสดุอยูที่9 700,000 ลติรกวา่ตอ่เดือน เพราะฉะนั <นปัจจยัเรื9อง Location มีสว่นสําคญัที9จะ
ทําให้ปริมาณขาย มากหรือน้อย 

นายกุลเชษฐ์ ทองผิว  ผู้ รับมอบฉันทะ สอบถามต่อว่า “เฉลี9ยของเรามีโอกาสขึ <นไปถึง 400,000 เท่า ESSO 
หรือไมค่รับ” 

นางสาวกนกพร จารุกุลวนิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพียวพลงังานไทย จํากัด ให้ข้อมูลว่า หากเป็นสถานี
บริการในสญัญาที9ได้ลงนามแล้วยอดขายไมน่า่จะสงูถึง 400,000 ลติรตอ่เดือน แต ่ณ ขณะนี <สาขาใหม่ๆ  ที9เจรจากบั ESSO 
มีนโยบายจะหา Location ที9ยอดขายสงูเป็นหลกั โดยในปี 2562 นี <มีแผนจะสร้างสถานีบริการแห่งใหม่ที9มียอดขาย 
500,000 ลิตรต่อเดือนขึ <นไป โดยจะไม่ขยายสาขาที9มียอดขายน้อย อย่างไรก็ตามสาขาเดิมที9มีอยู่ยอดขายถวัเฉลี9ยอยู่ที9
ประมาณ 200,000 ลติรตอ่เดือน นา่จะขึ <นไปสงูถึง 250,000 ลติรตอ่เดือน แตส่าขาใหม่ๆ ที9 PTEC จะขยายเพิ9มจะพิจารณา
จากยอดขาย ถ้าเดิมเป็นสถานีบริการอยูแ่ล้วยอดขายประมาณ 300,000 ลติรตอ่เดือน แตถ้่าเป็นการสร้างใหมจ่ะเป็นสาขา
ที9ยอดขาย 500,000 ลติรตอ่เดือนขึ <นไป เพราะฉะนั <นเมื9อมีสถานีบริการใหม่ที9ยอดขายสงูเพิ9มขึ <นจะช่วยให้ยอดขาย PTEC 
โดยรวมสงูขึ <น ตวัอยา่งเช่นสถานีบริการในอมตะสามารถขายได้เกือบ 800,000 ลิตรต่อเดือน  PTEC มีสาขาที9ขายได้มาก
และได้น้อยกวา่ยอดขายเฉลี9ยของ ESSO สถานีบริการเดิมที9มีอยูใ่นตา่งจงัหวดับางแหง่อาจมียอดขายเพิ9มขึ <นแตไ่มม่ากนกั 
และบางแหง่มีขนาดเลก็แตล่กูค้าหลกัของ ESSO เป็นรถใหญ่ทําให้อาจจะไมส่ะดวก ก็อาจทําให้ยอดขายเพิ9มขึ <นได้ไม่มาก  
PTEC จึงมีนโยบายที9จะขยายสถานีบริการใหม่ๆ  ที9มียอดขายที9สงูกวา่ยอดขายเดิม  

นายกลุเชษฐ์ ทองผิว  ผู้ รับมอบฉนัทะ สอบถามตอ่วา่  “แสดงวา่เตรียมตวัขยายแล้ว” 
นางสาวกนกพร จารุกุลวนิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพียวพลงังานไทย จํากัด ให้ข้อมูลว่า ขณะนี <มีอยู่ใน 

Pipeline แล้ว 
นายกลุเชษฐ์ ทองผิว  ผู้ รับมอบฉนัทะ กลา่วตอ่วา่ “ผมเดาวา่ PTEC จะใช้เงินลงทนุเพิ9มประมาณ 330 ล้านบาท”  
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นางสาวกนกพร จารุกลุวนิช กรรมการผู้จดัการ บริษัท เพียวพลงังานไทย จํากดั ให้ข้อมลูวา่ การขยายสาขาใหม่
จะต้องมีเงินลงทนุเพิ9ม 

นายกลุเชษฐ์ ทองผิว  ผู้ รับมอบฉนัทะ สอบถามตอ่วา่ “ผมเดาวา่เงินลงทนุ 330 ล้านบาทนี <คงกู้ยากจะทําอยา่งไร” 
นางสาวกนกพร จารุกลุวนิช กรรมการผู้จดัการ บริษัท เพียวพลงังานไทย จํากดั ให้ข้อมลูว่า การลงทนุบางสว่น

ใช้เงินสนบัสนนุจาก ESSO  
นายกุลเชษฐ์ ทองผิว  ผู้ รับมอบฉนัทะ สอบถามต่อว่า “ตอนนี <ผมเห็นว่ามีเงินสดที9 ESSO 290 ล้านบาท จะมี

เพิ9มอีกใช่หรือไมค่รับ” 
นางสาวกนกพร จารุกลุวนิช กรรมการผู้จดัการ บริษัท เพียวพลงังานไทย จํากดั ให้ข้อมลูว่า ในการขยายสาขา

ใหมแ่ตล่ะแหง่ ESSO ก็จะมีเงินสนบัสนนุให้ 
นายกลุเชษฐ์ ทองผิว  ผู้ รับมอบฉนัทะ สอบถามตอ่วา่ “อนันี <เป็นเงินให้เปลา่หรือครับ” 
นางสาวกนกพร จารุกุลวนิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพียวพลงังานไทย จํากัด ให้ข้อมูลว่า เงินสนบัสนุน

ดงักลา่วเป็นไปตามเงื9อนไขในสญัญา ซึ9งจะผกูพนักบัปริมาณนํ <ามนัที9ซื <อจาก ESSO 
นายกลุเชษฐ์ ทองผิว  ผู้ รับมอบฉนัทะ สอบถามตอ่วา่ “ขอพดูเรื9องนี <เลยละกนัครับวา่ ผมติดใจตั <งแตปี่ที9แล้ว คือ 

ESSO ให้เงินมา 270 ล้านบาท ทางเขาต้องบันทึกบัญชี ผมมองว่าอยู่ในส่วนของเงินกู้  ผมเดาว่าต้องเป็นเงินที9มี
ผลตอบแทนของดอกเบี <ย ช่วยอธิบายได้หรือไมค่รับ” 

นางสาวกนกพร จารุกุลวนิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพียวพลงังานไทย จํากัด ให้ข้อมูลว่า เงินสนบัสนุน
ดงักลา่วไม่ใช่เงินกู้  ตามที9ได้อธิบายไปเมื9อปีก่อนคือการซื <อนํ <ามนัจาก ESSO ทกุลิตร ESSO จะคิดค่า Brand Premium 
ดงันั <นเมื9อ PTEC ขายนํ <ามนัได้มากขึ <นจะทําให้ ESSO ได้เงินค่า Brand Premium คืนไปมากขึ <นด้วย ซึ9งเงื9อนไขดงักลา่ว 
ESSO ได้คํานวณปริมาณสั9งซื <อขั <นตํ9าไว้แล้ว ในฝั9งของ ESSO การได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบ Brand Premium จึงเป็นที9
พอใจเมื9อเปรียบเทียบกบัเงินสนบัสนนุที9ให้แก่ PTEC สว่นในฝั9ง PTEC ก็มีความรับผิดชอบที9จะต้องซื <อนํ <ามนัจาก ESSO 
ตามข้อตกลง 

นายกลุเชษฐ์ ทองผิว  ผู้ รับมอบฉนัทะ สอบถามต่อว่า “ผมฟังแล้วเหมือนเงินกู้  แต่ผมติดใจแค่ประเด็นเดียวคือ 
ดอกเบี <ยจะเท่าไร ได้คิดหรือไม่ ลกัษณะที9คุณอธิบายมาผมพอนึกออกแล้ว เขาคงประมาณการไว้ว่าปีๆหนึ9งเราจะขาย
ประมาณเท่าไร ค่า premium ตรงนี <รวมกันแล้วคิด accumulate ไป ผมอยากถามว่า yield ตรงนี <กี9เปอร์เซ็นต์ เขาคง
คํานวณของเขาไว้เรียบร้อยแล้ว ผมแคอ่ยากถามวา่ yield ตรงนี <กี9เปอร์เซ็นต์” 

ประธานฯ กลา่วเสริมวา่ PTEC ไมท่ราบวา่ ESSO ได้มีการคิดดอกเบี <ยเทา่ไหร่หรือไม่ แต่เงินสนบัสนนุที9 ESSO 
ให้มาตามสญัญา ESSO ไมไ่ด้คิดดอกเบี <ยจากเงินสนบัสนนุดงักลา่ว  ESSO อาจจะคิดผลตอบแทนจาก PTEC ในรูปแบบ
ปริมาณที9 ESSO คํานวณไว้แล้ว แตป่ระเด็นคือ ทั <งปริมาณและราคาดงักลา่วทําให้ธุรกิจ PTEC ดําเนินตอ่ไปได้หรือไม ่

นายกุลเชษฐ์ ทองผิว  ผู้ รับมอบฉันทะ สอบถามต่อว่า “ประเด็นที9ผมถามคือว่า ถ้าลกัษณะของเงินที9ให้มา
เปรียบเสมือนเงินกู้  และสิ9งที9เขาคิดบน yield เปอร์เซ็นต์หนึ9ง ถ้าเปอร์เซ็นต์ๆนั <น ผมบอกวา่มนัคือ 12% ก็ไมม่ีใครที9นี9รู้วา่มนั
คือ 12% หรือเปลา่ ถกูมัaยครับ คือคณุกําลงัใช้เงินโดยที9คณุไมรู้่วา่ดอกเบี <ยของมนัเทา่ไร” 

นายประสทิธิ+ ธีรรัตน์บงกช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กลา่วเสริมวา่ เงินสนบัสนนุนี <สามารถเปรียบเทียบ
ได้กบัการสร้างโรงงานแห่งหนึ9งและมีบริษัทขายวตัถุดิบให้เงินสนบัสนนุ แต่มีข้อผกูพนัว่าบริษัทที9สร้างโรงงานจะต้องซื <อ
วตัถดุิบของบริษัทขายวตัถดุิบในปริมาณที9ตกลงร่วมกนัไว้ การลงบญัชีของบริษัทที9สร้างโรงงานสามารถทําได้ 2 แบบคือ 
เงินสนบัสนนุสร้างโรงงานเปรียบเสมือนส่วนลดรับล่วงหน้า โดยมีค่า premium ประมาณ 23 สตางค์ต่อลิตร ดงันั <นเงิน
สนบัสนนุนี <จึงเหมือนกบัสว่นลดรับ ซึ9งก็คือคา่ premium  
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นายกุลเชษฐ์ ทองผิว  ผู้ รับมอบฉันทะ กล่าวว่า “ถูกต้องครับ แต่ประเด็นที9ผมถาม คือว่าในที9นี <มีใครทราบ
หรือไมว่า่ yield ตรงนั <นกี9เปอร์เซ็นต์” 

นายประสทิธิ+ ธีรรัตน์บงกช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ข้อมลูวา่ ที9คํานวณได้ประมาณ 6%  
ประธานฯ สอบถามถึงสาเหตทีุ9นายกลุเชษฐ์ ทองผิว ต้องการทราบอตัราผลตอบแทนที9 6%  
นายกุลเชษฐ์ ทองผิว  ผู้ รับมอบฉันทะ ตอบว่า “คือดอกเบี <ยเงินกู้ เท่าไร และใช้เงินผ่อนจ่าย ESSO ตรงนี <ก็

เหมือนเป็นเงินกู้ อีกรูปแบบหนึ9งถกูมัaยครับ แคน่ั <นเอง อยากรู้วา่ฝ่ายจดัการรู้ตวัอยูห่รือไมว่า่ใช้เงินกู้ เทา่ไรกี9เปอร์เซ็นต์”  
นางสาวกนกพร จารุกลุวนิช กรรมการผู้จดัการ บริษัท เพียวพลงังานไทย จํากดั อธิบายเพิ9มเติมว่าฝ่ายจดัการ

ทราบวา่การรับเงินสนบัสนนุและจ่ายเงินค่า Brand Premium ให้แก่ ESSO คิดเป็นการจ่ายผลตอบแทนเท่าไหร่ อย่างไรก็ตาม
สญัญาที9 PTEC ลงนามร่วมกบั ESSO มีเงื9อนไขที9ต้องรักษาความลบัในสญัญา จึงมคีวามจําเป็นที9อาจไมส่ามารถให้ข้อมลู
ตรงๆ กบัทา่นผู้ ถือหุ้นหลายๆ ทา่นที9สอบถามมา จึงต้องขออภยัไว้ ณ ที9นี <ด้วย  นอกจากนี < ESSO ยงัลงนามสญัญาลกัษณะ
นี <กบั PTEC เพียงรายเดียวในประเทศไทยดงันั <นจึงต้องรักษาเป็นความลบัเพื9อไมใ่ห้กระทบกบัลกูค้ารายอื9นของ ESSO 

นางพิมสริิ ปิ9นรอด ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ “ไมท่ราบสญัญาที9เราทํากบั ESSO เราผกูกนักี9ปีคะ แล้วผา่นมากี9ปีแล้ว” 
นางสาวกนกพร จารุกลุวนิช กรรมการผู้จดัการ บริษัท เพียวพลงังานไทย จํากดั ให้ข้อมลูวา่ สญัญาผกูพนัเฉลี9ย 

15 ปี โดยผา่นมาแล้ว 1 ปี 
ประธานฯ กลา่ววา่ การทําธุรกิจร่วมกบั ESSO เป็นเรื9องที9ดี สถานการณ์ของ  RPC เปลี9ยนไปมาก คาดว่าอีก 1-2 ปี 

ตวัเลขผลประกอบการจะแสดงให้เห็น 
นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ “ผมดจูากรายงานประจําปี หน้าที9 6 ข้อมลูสําคญัทางการเงิน ก่อน

อื9นต้องบอกว่าผมถือหุ้น RPC มานานพอสมควร ต้นทนุตวัเลขผม 2 หลกั แต่ผมก็ยงัถืออยู่และยงัไม่ได้ขายออกเลย และ
อยากพดูในวาระนี <เพราะว่าไม่มีการลงมติในวาระนี <เป็นวาระเพื9อทราบ ต้องการให้ขวญัและกําลงัใจกบัทางทีมงาน RPC 
สิ9งหนึ9งที9อยากให้ผู้ ถือหุ้นได้ดผูลประกอบการตั <งแตปี่ 2559  ปี 2560 ปี 2561 และความเป็นมาของ RPC เราขาดทนุต่อหุ้น 
5 สตางค์ 3 สตางค์ 1 สตางค์ ผมเชื9อว่าทางฝ่ายจดัการคงไม่อยากให้มี 1 สตางค์ด้วยซํ <าไป แต่ก็คงจะสดุวิสยั ที9มาของ 
RPC จากการที9เราได้คอนเดนเสทจากอะโรเมติกส์ มากลั9นเป็นนํ <ามนัดีเซล แล้วมาทําการตลาด ทําปัaม ผมก็เป็นผู้ ถือหุ้น 
ESSO เหมือนกนั แล้วก็มีบางอย่างที9ได้คยุกบั ESSO ไว้ แม้กระทั9ง president คนก่อน เขา so proud มากในรายงาน
ประจําปี เขาชื9นชม ผมก็บอกวา่ความชื9นชมต้องเป็นผมเป็นคนพดู ไมใ่ช่ทาง management มาชื9นชมในผลงานตวัเอง ซึ9งปี
นั <นเขาไมไ่ด้จ่ายปันผลผม แล้วเขาก็ดีขึ <นมาใน 3 ปีตอ่มา ดงันั <น ผมเชื9อวา่โอกาสของ RPC เดินมาถึงจุดนี < จากจุดที9ผมเชื9อ
วา่ไมรู้่จะทําธุรกิจอะไร โรงกลั9นไมม่ีวตัถดุิบในการกลั9นนํ <ามนัดเีซล ธุรกิจปัaมต้องไปหานํ <ามนั ต้องควบคมุคณุภาพนํ <ามนั ซึ9ง
ผมเชื9อว่าหลงัจากตรงนี <ต่อไป ปัaมที9เห็น สไลด์เป็นสีเขียวๆ market share ตรงนั <น ผมคิดว่าบางทีเราอาจไปแทนที9ตรงนั <น
ด้วยซํ <าไป เพราะเขาเริ9มหลงัเราด้วยซํ <าไป ซึ9งตรงนี <ผมขออนญุาตให้กําลงัใจในสิ9งที9ได้ทําแล้วก็ทําให้ดีขึ <น ขอบคณุมากครับ” 

นายกลุเชษฐ์ ทองผิว  ผู้ รับมอบฉนัทะ สอบถามต่อว่า “สกัครู่ผมถามว่า PTEC ที9จะใช้เงินลงทนุเพิ9ม 330 ล้าน 
ตวัของผมเองอยากทราบวา่ใช่หรือไม ่ในอนาคตใกล้ๆ ปีสองปีนี < และเอาเงินจากไหนครับ” 

นางสาวกนกพร จารุกลุวนิช กรรมการผู้จดัการ บริษัท เพียวพลงังานไทย จํากดั อธิบายวา่ จํานวนเงินที9ใช้นา่จะ
ใกล้กบัที9ผู้ ถือหุ้นคํานวณได้ โดยมีแหลง่เงินทนุจาก 3 สว่นหลกัได้แก่ เงินสนบัสนนุจาก ESSO สนบัสนนุ การยืมกู้  และการ
สนบัสนนุจากบริษัทแม ่

นายกลุเชษฐ์ ทองผิว  ผู้ รับมอบฉนัทะ กลา่วตอ่วา่ “จริงๆ 330 ผมมองวา่มาจาก RPC อยา่งเดียวด้วยซํ <า” 
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นางสาวกนกพร จารุกุลวนิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพียวพลงังานไทย จํากัด อธิบายเพิ9มว่า เงินลงทุนไม่
ได้มาจาก RPC เท่านั <น โดยในปีที9แล้ว PTEC ใช้เงิน RPC ไม่มาก เงิน 140 ล้านบาท คือทนุจดทะเบียนของ PTEC ตั <งแต่
เริ9มต้นบริษัท 

นายกลุเชษฐ์ ทองผิว  ผู้ รับมอบฉนัทะ สอบถามตอ่วา่ “145 คือเงินกู้ ”  
นางสาวกนกพร จารุกุลวนิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพียวพลงังานไทย จํากัด อธิบายว่า เงินกู้ ในปี 2561 

เพิ9มขึ <นเพียง 50 ล้านบาท โดยเป็นเงินกู้จาก RPC  
นายกลุเชษฐ์ ทองผิว  ผู้ รับมอบฉนัทะ กลา่ววา่ “จาก 50 เป็น 145 ก็รวมแล้วอยูที่9ประมาณ 285 ล้าน” 
นายกลุเชษฐ์ ทองผิว  ผู้ รับมอบฉนัทะ สอบถามเรื9องผลการดําเนินงานวา่  “EBITDA เทา่ไรครับ” 
นางสาวกนกพร จารุกลุวนิช กรรมการผู้จดัการ บริษัท เพียวพลงังานไทย จํากดั อธิบายว่า ในปี 2561 PTEC มี

ผลการดําเนินงานขาดทนุ โดยมี EBITDA เป็นบวกในไตรมาสสดุท้าย ทั <งนี <เนื9องจากระหว่างปีมีการปรับปรุงสถานีบริการ
จึงทําให้ยอดขายในช่วงปรับปรุงหายไปค่อนข้างสงูและไม่ได้ตามเป้าหมาย แต่เพิ9มขึ <นเต็มที9ในไตรมาสสดุท้าย ดงันั <นผล
ประกอบการปีนี <จะดีขึ <นกวา่ปีก่อน  

  นายกลุเชษฐ์ ทองผิว  ผู้ รับมอบฉนัทะ สอบถามตอ่วา่ “ช่วยบอก EBITDA เท่าไรครับ คือเมื9อปีที9แล้วผมก็ถาม
หน้าที9 11 วรรคที9 4 ผมถามว่า PTEC รายได้ กําไรเท่าไร สองวรรคต่อมาคณุกนกพรฯ ก็ตอบผมว่ารายได้ 2,200 ล้าน แต่
ไม่ได้บอกผมว่ากําไรเท่าไร ผมอยากถามว่า EBITDA เท่าไร และ ESSO ให้ commit volume ถ้าไม่ถึง volume จะเป็น
อยา่งไร ถ้าถึง volume จะเป็นอยา่งไร ตรงสว่นนี <สญัญาเปิดเผยได้หรือไมค่รับ 

ประธานฯ ชี <แจงวา่ การลงรายละเอียดดงักลา่วจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แต่อย่างได และไม่สามารถเปิดเผยได้
เนื9องจากต้องรักษาความลบัของสญัญาตามที9ตกลงร่วมกบั ESSO  

นายกุลเชษฐ์ ทองผิว  ผู้ รับมอบฉนัทะ กล่าวต่อว่า “ไม่เป็นไรครับ เพียงอยากทราบว่าจะมีความเสี9ยงอย่างไร
บ้างในการที9ต้อง commit volume ครับ” 

ประธานฯ ชี <แจงวา่ โดยหลกัคือต้องซื <อให้ครบตามปริมาณขั <นตํ9าที9ตกลงร่วมกนั โดยในปีแรกนี < PTEC สามารถ
ขายได้เกินกวา่ปริมาณขั <นตํ9าที9ตกลงร่วมกนัแล้ว  

นายกลุเชษฐ์ ทองผิว  ผู้ รับมอบฉนัทะ ถามตอ่วา่ “เพิ9มขึ <นในแตล่ะปีใช่หรือไมค่รับ” 
นางสาวกนกพร จารุกลุวนิช กรรมการผู้จดัการ บริษัท เพียวพลงังานไทย จํากดั อธิบายวา่ ปริมาณขั <นตํ9าจะเป็น

ปริมาณรวมของทกุสาขา 
นายกลุเชษฐ์ ทองผิว  ผู้ รับมอบฉนัทะ ถามต่อว่า “แล้วเขาวางแผนให้เราอยู่ในถิ9นภธูรอยู่แล้วหรือครับ ถ้าคณุ

บอกว่าขายได้ 170,000 ลิตรต่อเดือน แล้วเขาก็สามารถ meet volume ที9เขาต้องการอยู่แล้วเขาก็ไม่ได้ต้องให้เราเป็น 
ESSO ที9ขายได้ 400,000 ลติร เขาหลอกใช้เราให้ขายอยูใ่นภธูรหรือเปลา่ครับ” 

นางสาวกนกพร จารุกลุวนิช กรรมการผู้จดัการ บริษัท เพียวพลงังานไทย จํากดั อธิบายว่า การกําหนดปริมาณ
ซื <อขั <นตํ9าในแต่ละปีในสญัญา จะพิจารณาด้วยว่าปีแรกเป็นปีที9มีการปรับปรุงปริมาณซื <อจะตํ9า ดงันั <นจะเจรจาร่วมกันว่า
ปริมาณขั <นตํ9าควรเป็นเทา่ไร ภายหลงัจากที9ปรับปรุงสถานีบริการเรียบร้อยแล้วจะมียอดขายแตล่ะปีที9จะต้องทําให้ถึง 

นายกลุเชษฐ์ ทองผิว  ผู้ รับมอบฉนัทะ ขอชี <แจงวา่ “ที9ผมมองวา่ PTEC นา่จะต้องการเงินลงทนุเพิ9มอีก 300 ล้านนี < 
ดจูากเงินลงทนุที9ในบริษัทร่วมเฉลี9ยอยู่ที9ประมาณ 800 ล้าน ณ ตอนนี < PTEC มีที9ไปลงแล้ว 140 กบัเงินกู้ อีก 145 รวมเป็น 
285 ผมมองวา่เงินลงทนุชั9วคราวที9 180 ที9สามารถใสเ่ข้าไปได้ แปลว่า RPC ต้องการเงินประมาณ 330 กว่า ที9จะใสเ่ข้าไป
ให้กบั PTEC ถ้าเกิดมองว่าจะใสเ่ข้าไปเท่ากบับริษัทร่วมทั9วๆไป ผมเลยเดาว่าต้องการเงินอีก 330 ล้าน คําถามผมคือว่า
เดีxยวได้ EBITDA ตอบเลยแล้วกนั” 
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นางสาวกนกพร จารุกุลวนิช กรรมการผู้ จัดการ บริษัท เพียวพลงังานไทย จํากัด ให้ข้อมูลว่า ในปี 2561 
EBITDA ติดลบประมาณ 11 ล้านบาท โดยในไตรมาสสี9มี EBITDA เป็นบวก โดยในช่วงการปรับปรุงต้องหยดุขาย ซึ9งบาง
สถานีบริการมีการหยดุขายประมาณ 6 เดือน ดงันั <นจึงติดลบ  

นายกุลเชษฐ์ ทองผิว  ผู้ รับมอบฉนัทะ ถามเพิ9มเติมว่า “Projection EBITDA ของปีนี < EBITDA ของ PTEC สงู
กวา่ 65 หรือไม ่ที9 Projection ไว้ เพราะถ้าเกิดสงูกวา่คณุจะ commit ที9คณุพดูเรื9อง IRR 12% เมื9อปีที9แล้วกบัผมได้ ถ้าเกิด
จะลงทนุ 330 ล้านอยา่งที9วา่ครับ” 

ประธานฯ อธิบายวา่ บริษัทไมไ่ด้พิจารณาที9ผลตอบแทนจะได้ 65 ล้านบาทหรือเท่าไร แต่นโยบายผลตอบแทน 
IRR 12% ที9ได้เรียนเมื9อปีที9แล้วยงัคงมีอยู ่ซึ9งขณะนี <ได้ IRR เกิน 12%  

นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผู้ ถือหุ้น ได้กลา่ววา่ “การประชมุ RPCG แตม่าคยุ PTEC งบ consolidate”  
ประธานฯ ชี <แจงวา่ เนื9องจาก PTEC เป็นธุรกิจหลกั จึงควรลงรายละเอียด 
นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผู้ ถือหุ้น กลา่วว่า “เพื9อไม่ให้เสียเวลาผมด้วยในรายละเอียดอยากรบกวนให้คยุกนัหลงั

ไมล์แล้ว off record ได้หรือไมค่รับ” 
นายชํานิ จนัทร์ฉาย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กลา่วเสริมว่า ไม่ถือเป็นการรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น 

เนื9องจากผู้ ถือหุ้นมีสทิธิถาม เพียงแตข่อให้อยูใ่นกรอบ 
นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผู้ ถือหุ้น ได้กลา่ววา่ “แตเ่ป็นสทิธิผม เนื9องจากเป็นวาระที9 2 เองครับ กี9โมงแล้วครับ และ

จริงๆแล้ว ถ้าด ูEBITDA ดจูากในงบของผู้สอบตรงนี <งบกําไรขาดทนุจะเห็นวา่ RPC มีงบเดี9ยวกําไรอยูใ่ช่หรือไมค่รับ งบรวม 
consolidate แล้วติดลบอยู ่12 ล้าน ถกูหรือไม ่สว่น 12 ล้านจะเป็นบริษัทลกูอนัไหนบ้าง ผมว่าผู้สอบบญัชีน่าจะมีตวัเลขที9
ตอบได้ทนัทีเลยถกูหรือไมค่รับ ดงันั <น ผมคิดวา่เอาของ RPCG เป็นหลกัก็แล้วกนั ขอบคณุครับ” 

นายกลุเชษฐ์ ทองผิว  ผู้ รับมอบฉนัทะ กลา่วว่า “ไหนๆก็พดูเรื9อง RPC ก็แล้วกนัครับ ขอต่อที9 SAMCO แล้วกนั
วา่ลงทนุไปเทา่ไร”  

ประธานฯ ชี <แจงวา่ ลงทนุใน SAMCO ประมาณ 700 ล้านบาท 
นายกุลเชษฐ์ ทองผิว  ผู้ รับมอบฉันทะ ถามต่อว่า “แล้วคิดเป็นต่อหุ้นเท่าไร ปี 2561 ผลตอบแทนลดลงจากปี 

2560 หรือไม ่จากหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อที9 14.2 แล้วตอนนี <มลูค่าตลาดของ SAMCO อยู่ประมาณ 1.77 บาทใช่
หรือไมค่รับ” 

นายประสทิธิ+ ธีรรัตน์บงกช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ขอให้นายกลุเชษฐ์ ทองผิว ถามคําถามข้างต้นใน
วาระที9 3 

นายกลุเชษฐ์ ทองผิว  ผู้ รับมอบฉนัทะ กลา่วว่า “ผมจะพดูเกี9ยวกบัการดําเนินงาน คงไม่ได้พดูเกี9ยวกบัเรื9องงบ
การเงินครับ”  

นายประสิทธิ+  ธีรรัตน์บงกช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ อธิบายว่า งบการเงินของบริษัทจะรวมผล
ประกอบการของ SAMCO ซึ9งเป็นบริษัทร่วมในลกัษณะสว่นแบง่กําไร นั9นคือผลประกอบการของ SAMCO เทา่กบัเท่าไรให้
นํา 48% ของสว่นดงักลา่วรวมเข้าในงบการเงินของ RPC  สมมตุิว่าปี 2561 SAMCO กําไร 100 ล้านบาท ก็นํา 48 ล้าน
บาท รวมเข้ากบังบการเงินของบริษัท หากกําไร 150 ล้านบาท ให้นํา 48% คณูกบั 150 ล้านบาท และรวมเข้ากบังบการเงิน 
ทั <งนี <ให้ดงูบการเงินของ SAMCO คาดวา่นายกลุเชษฐ์ ทองผิว คงได้เข้าร่วมประชมุของ SAMCO แล้ว แตห่ากไมไ่ด้เข้าร่วม
ประชมุก็ไมเ่ป็นไร 

นายกุลเชษฐ์ ทองผิว ผู้ รับมอบฉันทะ สอบถามต่อว่า “ผมจะถามว่าตอนนี <มูลค่าตลาดลดลง ต้องตั <งสํารอง
หรือไม”่ 
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ประธานฯ ชี <แจงว่า บริษัทไม่ได้คํานวณแบบนั <น SAMCO ก็เป็นเรื9องของ SAMCO บริษัทลงทนุระยะยาวไม่ได้
ซื <อขายหุ้นระยะสั <น แตต้่องการดําเนินธุรกิจ 

นายกลุเชษฐ์ ทองผิว  ผู้ รับมอบฉนัทะ ถามตอ่วา่ “ผมบอกวา่คณุซื <อมาเทา่นี < ราคาคณุลดลงเหลอืเทา่นี < คณุต้อง
ตั <งสาํรองหรือไม”่ 

นายประสิทธิ+ ธีรรัตน์บงกช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี <แจงเพิ9มว่าการพิจารณาการด้อยค่าของ
สนิทรัพย์จะมีหลกัในการพิจารณา กรณีของ SAMCO ยงัไมพิ่จารณาว่ามีการด้อยค่าเนื9องจากสินทรัพย์ที9มีอยู่จริงมีมลูค่า
สงูกว่าเงินลงทนุ นอกจากนี <ผลประกอบการของ SAMCO ที9ผ่านมาในปี 2561 มาจากกําไรพิเศษจากการขายที9ดิน จึงยงั
ถือวา่มีกําไร 

นายกลุเชษฐ์ ทองผิว  ผู้ รับมอบฉนัทะ ถามตอ่วา่ “คําถามเดียวกนั กบัไทยพบัลคิพอร์ตครับ” 
นายประสิทธิ+ ธีรรัตน์บงกช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี <แจงว่า ลา่สดุผู้สอบบญัชีไม่ตั <งด้อยค่าสําหรับ

เงินลงทนุในไทยพบัลคิพอร์ต  
นายกุลเชษฐ์ ทองผิว  ผู้ รับมอบฉนัทะ ถามต่อว่า “ที9บอกว่ามีปันผลเข้ามาผมเห็น แต่ว่ามนัขาดทุนถกูหรือไม ่

หมายเหตปุระกอบงบที9 14.2 ครับ ผลประกอบการขาดทนุ ผมอยากถามว่า case นี <ต่างกบั case สมัมากร ถกูหรือไม่ครับ 
และต้องมีการตั <งสาํรองหรือไม ่เป็นผลประกอบปี 2560 และที9ได้ปันผลมาคือปี 2561” 

ประธานฯ ตอบวา่ ใช่ครับ 

นายประสทิธิ+ ธีรรัตน์บงกช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ข้อมลูเสริมวา่ TPP มีขาดทนุอยู ่1.6 ล้านบาท  
นายกลุเชษฐ์ ทองผิว  ผู้ รับมอบฉนัทะ กลา่วตอ่วา่ ประเด็นผมคือวา่ “ยงัต้องสาํรองหรือไมค่รับ” 

นายประสิทธิ+ ธีรรัตน์บงกช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี <แจงว่า ขณะนี <ยงัไม่ต้องตั <งสํารอง ทั <งนี <ผู้สอบ
บญัชียงัไม่พิจารณาตั <งสํารอง และขอมอบหมายให้นางสพุรรณี ตณัไชยศรีนคร เลขานกุารบริษัท และผู้จดัการทั9วไปสาย
บริหารและการเงิน เป็นให้ข้อมลูเพิ9มเติม 

นางสพุรรณี ตณัไชยศรีนคร ผู้จดัการทั9วไปสายบริหารและการเงิน ให้ข้อมลูว่า บริษัทได้ตั <งสํารองการด้อยค่า
ของเงินลงทนุใน   TPP ไว้แล้ว ทั <งนี <ในงบการเงินรวมของ TPP มีขาดทนุร้อยกวา่ล้านบาท เนื9องจากการตีราคาสนิทรัพย์ แต่
หากพิจารณาจากงบการเงินของ TPP (งบเดี9ยว) TPP มีกําไรปีละร้อยกว่าล้านบาท สําหรับ SAMCO หากเทียบผลการ
ดําเนินงานปี 2560 กบัปี 2561 SAMCO มีกําไรและผลตอบแทนสงูขึ <นกวา่เดิม 

นางสาวศิริประภา วงษ์ธรรมขนัธ์ ผู้ รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (อาสาพิทกัษ์สิทธิผู้ ถือหุ้น) 
สอบถามว่า “เรื9องของรายได้หกัค่าต้นทนุขายของธุรกิจพลงังาน อยากทราบเรื9องของกําไรขั <นต้น margin จากงบการเงิน 
margin ของปี 2560 เฉลี9ยอยู่ที9 7.59%  งบของปี 2561 เฉลี9ยอยู่ที9 6.25% คือ margin ลดลง คําถามคือว่าธุรกิจพลงังาน 
margin ของบริษัทตามนโยบายควรจะอยูที่9กี9เปอร์เซ็นต์คะ” 

ประธานฯ ชี <แจงวา่ โดยทั9วไปบริษัทต้องการมีอตัรากําไรสงูๆ แตใ่นความเป็นจริงต้องขึ <นอยูก่บัสภาวะตลาด ราคา
นํ <ามนัขึ <น-ลง แทบจะทกุสปัดาห์ ซึ9งเป็นปัจจยัที9ควบคมุไมไ่ด้ ดงันั <นอตัรากําไรของบริษัทจึงต้องเป็นไปตามตลาด 

นางสาวศิริประภา วงษ์ธรรมขนัธ์ ผู้ รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (อาสาพิทกัษ์สิทธิผู้ ถือหุ้น) 
กลา่วตอ่วา่ “ดใูนงบของบริษัทธุรกิจอื9นที9ไม่ใช่พลงังานจะอยู่ที9 20 ขึ <น พอเพิ9งเคยมาดขูองธุรกิจพลงังานเห็นว่าน้อย หาก 
margin ไมถ่ึง 10% ไหนจะต้องเจอโสหุ้ยเกี9ยวกบัด้านขาย ด้านบริหาร การจดัการ พวกค่าเสื9อม และยิ9งถ้ามีค่าด้อยค่าตดั
บญัชีด้วยจะนา่หนกัใจ” 

นายชํานิ จนัทร์ฉาย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กลา่วเสริมว่า ธุรกิจขายปลีกนํ <ามนั ดงัเช่นที9 PTEC 
ทําอยู่มีอตัรากําไรอยู่ประมาณ 7-8% ในปีที9แล้วได้ 7% กว่า หรือปีนี <จะได้ 6% กว่า ก็ไม่ผิดปกติเช่นกนั ปีที9แล้วมีแบรนด์



12 

 

เพียวของเดิม เพียวในบางสาขากําไรดี อตัรากําไรก็ดี เพราะวา่บริษัทซื <อนํ <ามนัได้ถกูกว่าซื <อจาก ESSO ณ ตอนนี < สง่ผลให้
ปีที9แล้วอตัรากําไรดี แตไ่มย่ั9งยืน บริษัทยอมรับวา่แบรนด์เพียวไมต่ิดตลาด สู้ระยะยาวแบบ ESSO ไมไ่ด้ ดงันั <นในปี 2561 ที9
ผ่านมานี < ตั <งแต่ปลายไตรมาส 1 บริษัทเริ9มรับรู้ในเรื9องของการเปลี9ยนเป็นแบรนด์ ESSO  ปริมาณขายเริ9มเพิ9มขึ <น อตัรา
กําไรจะอยู่ระดบัที9ควรจะเป็นประมาณนี <  ทั <งนี <แบรนด์อื9นที9เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ จะมีผลิตภณัฑ์อื9น 
เช่น Non-Oil ด้วย ซึ9ง Non-oil เป็นตวัที9ทํากําไร PTEC ยงัไมม่ีการทํา Non-Oil แตม่ีแผนจะทําในอนาคต ดงันั <นในช่วงนี <จึงยงั
เปรียบเทียบไมไ่ด้ ต้องให้เวลาอีกระยะหนึ9ง 

นายเสงี9ยม ศิริพนิชสธุา ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า “เรื9องของ TPP นอกจากถงันํ <ามนัแล้ว เรามีธุรกิจอื9นหรือไม่ และ
แนวโน้มที9เราถือ 30% เขาจะมีการพฒันาเรื9องธุรกิจใหมห่รือไมค่รับ” 

ประธานฯ ให้ข้อมลูวา่ TPP เป็นคลงันํ <ามนัให้เช่าอยา่งเดียวเทา่นั <น บริษัทเป็นผู้ ถือหุ้น และไมม่ีสว่นเกี9ยวข้องใน
การบริหาร 

นายเสงี9ยม ศิริพนิชสธุา ผู้ ถือหุ้น สอบถามตอ่วา่ แล้วที9กําไร 100 กวา่ล้าน ก็คือจากถงันํ <ามนัอยา่งเดียวล้วนๆ” 
ประธานฯ ชี <แจงวา่ กําไรของ TPP มาจากคา่เช่า  
นายเสงี9ยม ศิริพนิชสธุา ผู้ ถือหุ้น กลา่วว่า “ถ้าบอกว่าปีที9แล้วเต็มเท่านี < ก็คือมีผู้ เช่า 100% เท่ากบัตวัเลขจะได้

อยูใ่นระดบันี <ไมเ่พิ9มไมล่ด” 
ประธานฯ ชี <แจงวา่ รายได้ของ TPP จะอยูที่9ระดบัเดิม เว้นเสยีแต่ว่าจะมีการปรับค่าเช่าเพิ9ม เนื9องปริมาณความจุ

ถงันํ <ามนัที9ให้เช่าคงที9ประมาณ 300,000 ตนั มาหลายสบิปี ไมม่ีการสร้างถงัเพิ9ม 
นายเสงี9ยม ศิริพนิชสธุา ผู้ ถือหุ้น กล่าวต่อว่า “เพราะว่าตวันี <เงินลงทุนของเรา 900 ตอนนี <มูลค่าทางบญัชีเขา 

700 กวา่ เทา่กบัเราหายไปแล้ว 200 ซึ9งอนันี <ลงทนุไปนานมากแล้ว หลายปีแล้ว” 
ประธานฯ ให้ข้อมลูวา่ บริษัทลงทนุใน TPP มาแล้วประมาณ 4 ปี 
นายกลุเชษฐ์ ทองผิว  ผู้ รับมอบฉนัทะ สอบถามว่า “ที9บอกว่าต้องใช้เงินลงทนุ ช่วยบอกเรื9องแผนในอนาคตให้

ฟังหนอ่ยครับ” 
ประธานฯ ชี <แจงว่า เงินลงทนุของบริษัทใน PTEC ในระยะเวลา 1-2 ปีนี <ไม่สงูถึง 330 ล้านบาท แต่บริษัทไม่

สามารถแจ้งมลูค่าเงินลงทนุให้ทราบได้ในขณะนี <เนื9องจากเงินลงทนุจะแตกต่างกนัไปตามแต่ละ Location อย่างไรก็ตาม
การลงทนุจะต้องมี IRR ไม่ตํ9ากว่า 12% ซึ9งขณะนี <มีนโยบายเพิ9ม IRR การลงทนุใหม่เป็น 15% บริษัทไม่มีแผนการใช้เงิน
ลงทนุสงูถึง 300 กวา่ล้านบาท แตห่ากเป็นเงินลงทนุสกั 30-40 ล้านบาทเป็นไปได้ที9อยู่ในแผน  แต่ใน 1-2 ปีข้างหน้านี <จะมี
ปริมาณขายที9เพิ9มขึ <นมาก 

นายกลุเชษฐ์ ทองผิว  ผู้ รับมอบฉนัทะ สอบถามต่อว่า “ที9บอกว่าที9 TPP คือ volume เต็มร้อยถกูหรือไม่ครับ แต่ปี
ที9ผา่นก็ยงัขาดทนุอยู ่ผมไมเ่ข้าใจวา่ขาดทนุได้อยา่งไรในเมื9อ volume เต็ม 100 ครับ”  

ประธานฯ ชี <แจงวา่ TPP มีผลการดําเนินงานกําไรไมไ่ด้ขาดทนุ 
นายกลุเชษฐ์ ทองผิว  ผู้ รับมอบฉนัทะ สอบถามตอ่วา่ “ทําไมถึงสะท้อนมาที9ขาดทนุครับ” 
นายชํานิ จนัทร์ฉาย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เสนอให้มอบหมายให้ผู้สอบบญัชี อีวาย ตอบข้อ

ซกัถามเกี9ยวกบัตวัเลขติดลบ 1.6 ล้านบาทตามที9ทา่นผู้ ถือหุ้นสอบถามมา 
นางพนูนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบญัชี อีวาย ตอบข้อซกัถามว่า ตามที9บริษัทลงทนุใน TPP โดยซื <อมาในราคา 

premium คือมีราคาสงูกวา่ราคาตามบญัชี จึงมีการตีราคาทรัพย์สนิบางตวัของ TPP เพิ9ม ณ วนัที9มีการซื <อ และมีการคิดค่าเสื9อม
ราคาของการตีราคาสว่นเกินที9ซื <อตามอายกุารใช้งาน ซึ9งคา่เสื9อมราคาดงักลา่ว เป็นคา่ใช้จ่ายที9เพิ9มขึ <นในงบการเงินรวม 

นายกลุเชษฐ์ ทองผิว  ผู้ รับมอบฉนัทะ สอบถามตอ่วา่  “มีแนวโน้มจะมีอีกหรือไมค่รับ” 
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นางพนูนารถ เผา่เจริญ ผู้สอบบญัชี อีวาย ชี <แจงวา่ การตดัจําหนา่ยคงยงัมีอยูจ่นกวา่สนิทรัพย์จะหมดอายกุารใช้งาน 

ในวาระนี <เนื9องจากวา่เป็นวาระเพื9อแจ้งให้ทราบก็ไมต้่องมกีารลงคะแนน 
ประธานฯ ได้สอบถามผู้ ถือหุ้นวา่มีผู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์ที9จะสอบถามเรื9องสถานีบริการนํ <ามนั  ปรากฏว่าไม่มี

ผู้ ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ9มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที9ประชมุรับทราบผลการดําเนินงานประจําปี 2561 โดยผู้ ถือหุ้นไม่ต้อง
ลงมติในวาระนี <เนื9องจากเป็นวาระแจ้งเพื9อทราบ 

 

วาระท ี)  3 พ ิจารณาอนุมัต ิงบแสดงฐานะการเงนิ งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาํหรับปีสิ ,นสุดวนัท ี)  31 ธ ันวาคม 2561 
ประธานฯ มอบหมายให้ นายประสทิธิ+ ธีรรัตน์บงกช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ เสนอให้ที9ประชมุผู้

ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ สาํหรับปี สิ <นสดุวนัที9 31 ธนัวาคม 2561 
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นชอบ ขอเสนอให้ที9ประชุมพิจารณาอนุมตัิงบ

แสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปีสิ <นสุด วันที9 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทฯ นั <น มีความถูกต้อง
ครบถ้วนตามมาตรฐานบญัชีที9รับรองทั9วไป และได้มีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอ เหมาะสมและทนัเวลา ซึ9งผู้สอบบญัชี
ของบริษัทฯได้ตรวจสอบ และให้การรับรอง โดยแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื9อนไข และมีข้อสงัเกต รายละเอียดปรากฏใน
รายงานประจําปี ตามเอกสารแนบงบการเงินของบริษัท และบริษัทฯ ได้นําส่งงบการเงินฉบบันี <ต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยเมื9อวนัที9 20 กุมภาพนัธ์ 2562 เป็นที9เรียบร้อยแล้ว และในโอกาสนี <ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นพิจารณางบการเงินของ
บริษัทในปี 2561 บริษัทมีรายได้ในงบการเงินรวม 3,293,397,935 บาท และมีผลขาดทนุสทุธิ 9,040,228 บาท งบการเงิน
ฉบบันี <ได้ผา่นการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีเรียบร้อยแล้ว 

จากนั <น ประธานฯ จึงเชิญให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที9มีข้อสงสยั 

นายเสงี9ยม ศิริพนิชสธุา ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ “จะไมม่ีรายงานตวัเลขอะไรให้เห็นเลยหรือครับ” 

นายประสทิธิ+ ธีรรัตน์บงกช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี <แจงวา่ บริษัทได้สง่งบการเงินให้แก่ทา่นผู้ ถือหุ้น
ไปแล้ว หากจะให้ชี <แจงสว่นใดสามารถซกัถามได้ 

นายเสงี9ยม ศิริพนิชสธุา ผู้ ถือหุ้น สอบถามตอ่วา่ “อยากจะได้ฟังจากกรรมการมากกว่า ที9มีอะไรที9ผมอาจจะยงั
ไมเ่ข้าใจ ในรายงานน่าจะมีรายงานในเรื9องของงบการเงิน ผลการดําเนินงาน อนันี <มีแต่ตวัหนงัสืออย่างเดียวหรือครับ ถ้า
พดูตาม slide ก็ยงัดีกว่าไม่มีครับ และประเด็นของ RPC สมยัก่อนเรามีเงินสดเยอะ แล้วเงินสดเอาไปลงทนุ TPP 900 ไป
ลงทนุ SAMCO 700 ประเด็นอยูที่9วา่เงินที9ลงไป 2 สว่นนี <กลบัคืนมาได้ขนาดไหน แล้วมีแนวโน้มที9จะดีขึ <นหรือไม่ ลําพงัจาก
ที9เราทําของเราเองเป็นปัaมเพียวไมด่ี มาเปลี9ยนเป็นปัaม ESSO ก็วา่ไป แต ่ESSO ผมฟังก็ยงังง สรุปแล้ววา่ ESSO เองตอ่ปัaม
เองจะมี margin ได้เท่าไร ผมไม่ต้องการฟัง IRR 12-13% ตรงนั <นมนัเข้าใจยาก ตวัที9เข้าใจง่ายๆ ก็คือ margin ของปัaมแต่
ละปัaมหรือวา่ภาพรวมเฉลี9ย ถ้าบอกวา่เฉลี9ยออกมาแล้ว margin ผมไม่รู้ตวัเลขเท่าไร 20-30% อย่างน้อยผมก็จะเข้าใจว่าปีนี <
ถ้าบริษัทอาจจะลงเงินอีก 30 ล้าน เปิดปัaมเพิ9ม และมี ESSO มาสนบัสนนุเรื9องเงิน ผมก็คํานวณอย่างคร่าวๆ ได้ว่าปัaมเพิ9ม
ขึ <นมาอีก 10 ปัaม จะมี margin กําไรมา 30% ด้วย volume เทา่นี < ก็จะคํานวณได้วา่ปีนี <รายได้กําไรเราก็จะดีขึ <น เพราะวา่ทกุ
วนันี < RPC 4-5 ปีที9ผา่นมาผมก็มาอยูต่ลอด ก็ขาดทนุตลอด ตวัเลขก็ติดลบตลอด เงินลงทนุก็ติดลบอยูต่ลอด TPP  SAMCO 
เองปันผลก็ไมไ่ด้วา่จะเลศิหรูก็ธรรมดา และ SAMCO เอง อสงัหาฯ ก็ไม่ได้หวือหวา โครงการก็ไม่ได้มีมากมาย ยงัสงสยัว่า
งบของเราที9ติดลบอยูต่ลอดจนกระทั9งสว่นเกินมลูคา่หุ้นอะไรไมเ่พียงพอขาดทนุสะสมเราเกิน กําไรอีกหลายปีกวา่จะจ่ายปัน
ผลได้ แล้วเราจะแก้ปัญหาในสว่นนี <ได้อยา่งไร สว่นที9เราลงทนุไป ทั <งสว่นที9เราทําอยู ่เราจะทําให้ผู้ ถือหุ้นมั9นใจได้อย่างไรว่า 
RPC มีอนาคต ไมใ่ช่วา่ประกาศเมื9อวนัศกุร์วา่ศาลตดัสินมาอย่างนี < ceiling 1 วนั แล้วก็ไหลลงๆ ตลอด แล้วผลประกอบการไม่ได้
ยืนอยูที่9แคต่รงนี < แล้วเงิน 1,500 ล้าน ผมคงไปวา่กนัในวาระอื9นๆ ในสว่นของตวังบการเงินผมคิดวา่มีความเห็นอยา่งนี <ครับ” 
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ประธานฯ ได้ชี <แจงวา่ ในภาพรวมบริษัทมีผลขาดทนุโดยตลอด โดยได้ชี <แจงมาตลอดระยะเวลา }-~ ปีที9ผา่นมา
ว่าสาเหตุหลกัๆ ของการขาดทนุคือ ค่าเสื9อมราคาของเครื9องจักรที9เป็นโรงกลั9นของเดิม รวมกันโดยประมาณน่าจะอยู่ที9 
2,000 กวา่ล้านบาท ซึ9งปัจจบุนัยงัเป็นคดีกนัอยู ่ 

การลงทนุในบริษัทอสงัหาริมทรัพย์ซึ9งบริษัทใช้เงินลงทนุเพียง 700 ล้านบาท เมื9อเทียบกบัการลงทนุในบริษัท
อสงัหาริมทรัพย์ใหญ่อื9นๆ ที9ใช้เงินลงทนุเป็นหมื9นล้านบาท ประเด็นคือบริษัทอสงัหาริมทรัพย์ที9บริษัทลงทนุสามารถทํากําไร
แม้จะไมม่าก สว่นการลงทนุในบริษัทคลงันํ <ามนัก็มีกําไร สาํหรับการลงทนุในสถานีบริการนํ <ามนัอาจจะยงัไมไ่ด้กําไร เพราะ
เดิมสถานีบริการขายนํ <ามนัจากโรงกลั9นของบริษัทเอง แต่เมื9อไม่มีนํ <ามนัที9กลั9นจากโรงกลั9นของบริษัท บริษัทก็ต้องไปซื <อ
จากบคุคลภายนอก ซึ9งทําให้ต้นทนุสงูขึ <น  

การลงทุนใน TPP กับ SAMCO มีกําไรมาโดยตลอด แต่ตวัเลขกําไรกับการลงทุน ตํ9ากว่าที9ผลประกอบการ
ขณะที9บริษัทดําเนินธุรกิจโรงกลั9น และรายได้ดงักลา่วตํ9ากวา่คา่เสื9อมราคาของโรงกลั9น อยา่งไรก็ตามผลการดําเนินงานก็มี
การปรับตวัดีขึ <นทกุๆปี แตอ่าจไมท่นัใจทา่นผู้ ถือหุ้น จึงต้องขออภยัด้วย  

ประธานฯ กลา่วเพิ9มเติมวา่ผลประกอบการของบริษัทลกูทกุบริษัทดีขึ <น โดยเฉพาะอยา่งยิ9ง PTEC ซึ9งคาดว่าอีก
สกั 1-2 ปี จะได้เห็นผลประกอบการเป็นที9นา่พอใจ  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้กรรมการทา่นอื9นที9ต้องการจะเสริมประเด็นอื9นๆเพิ9มเติม 

นายชํานิ จันทร์ฉาย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กล่าวเสริมว่า ในฐานะกรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ ที9ดแูลผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยด้วย ตามที9ทา่นประธานฯ เรียนให้ทราบวา่วิกฤตจากทางผู้ ค้าที9งดสง่วตัถดุิบทํา
ให้ RPC มีปัญหาอย่างรุนแรง การบริหารความเสี9ยงด้านความผนัผวนของรายได้ โดยกรรมการตรวจสอบได้แนะนําฝ่าย
จดัการว่าควรจะต้องทําอะไรบางอย่าง จึงเป็นที9มาของการแปรสภาพให้เป็นบริษัทโฮลดิ <ง ด้วยการเข้าลงทนุใน SAMCO 
และลงทนุใน TPP พร้อมกนันั <นก็หนัมาให้ความสนใจกบัปัaมเพียววา่ทําอยา่งไรให้มีรายได้เพิ9มมากขึ <น มีกําไรมากขึ <น  

อยา่งไรก็ตามหากจะให้บริษัทกลบัมารุ่งเรืองอยา่งเดิม นา่จะเป็นไปได้คอ่นข้างยาก เพราะว่ามีข้อจํากดัในเรื9อง
ของเครื9องจกัรของ RPC ที9กลั9นได้เฉพาะกากคอนเดนเสท คือกากปิโตรเลยีม ซึ9งกากปิโตรเลียมนี <ผกูขาดโดยกลุม่รายใหญ่
ของประเทศ และยงัมีข้อพิพาทกนัอยู่ เพราะฉะนั <นก็เป็นทางหนึ9งที9ทําให้ RPC ต้องดิ <นรนในการทําธุรกิจอย่างอื9น ดงันั <น
ขณะนี <บริษัทฝากความหวงัไว้กบัธุรกิจของ PTEC โดยปริมาณขายเป็นสิ9งที9สําคญัมาก หาก PTEC มีปริมาณขายได้60%-
70% ของปริมาณขายเฉลี9ยของ ESSO ธุรกิจจะสามารถดําเนินตอ่ไปได้ด้วยดี ทั <งนี <ยงัไมพิ่จารณาถึง Non-oil  

ในที9ประชมุของบริษัทนั <น คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสาํคญัตอ่การลงทนุเป็นอยา่งมาก และเห็นด้วยที9
ผู้ ถือหุ้นบอกวา่การให้เงินสนบัสนนุของ ESSO เป็นเสมือนการให้เงินกู้  แต่เป็นการแลกกบั Network  PTEC มีปัaมเดิมทําเล
เดิมที9พอจะมีศกัยภาพหลงัจากที9 ESSO ไปสาํรวจ 49 ปัaมเมื9อปีที9แล้ว และมีแนวโน้มที9จะปรับขึ <นเรื9อยๆ ตามที9คณุกนกพรฯ 
ได้กลา่วไว้แล้ว หากปริมาณขายสามารถเพิ9มขึ <นจนแตะระดบัเฉลี9ยประมาณ 400,000 ลิตรต่อเดือนทกุปัaมก็ได้เวลารวย สิ9งที9
จะตามมาก็คือธุรกิจ Non-Oil แตห่ากปริมาณขายอยูป่ระมาณ 200,000 ลติรตอ่เดือน ก็ไมส่ามารถทํา Non-Oil ได้ การทํา 
Non-Oil จะต้องรอให้มี volume จึงสามารถทําได้ ที9คณุกนกพรฯ ว่าปีที9แล้ว EBITDA ติดลบ 11 ล้านบาท เมื9อรายงานให้
คณะกรรมการตรวจสอบทราบก็ตกใจเพราะทําแล้วเข้าเนื <อ ใช้เงินจากไหนมาหมนุเวียน ก็ได้เงินทนุหมนุเวียนจากบริษัทแม่
ในรูปของสินเชื9อ และมีเครดิตเทอมบางสว่นจากทางด้านของ ESSO สิ9งเหลา่นี <ทําให้ธุรกิจสามารถดําเนินต่อได้ ภายใต้
นโยบายที9จะไมก้่าวก่ายฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบจบัตาด ูสิ9งที9เขาทําก็คือจะแก้เรื9องของ EBITDA ให้เป็นบวก
และชนะค่าใช้จ่ายคงที9ทั <งหลายให้ได้ คณะกรรมการตรวจสอบทํางานใกล้ชิดกับ ผู้ สอบบญัชี EY ค่าเผื9อการด้อยค่า
ตรงไหนที9เราคิดว่าเพียงพอแล้วก็ไม่จําเป็นต้องตั <งเพิ9ม หากตรงไหนผู้สอบบญัชีมีความกงัวลมาก จะตั <งเพิ9มขอให้อธิบาย
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เหตุผล โรงงานหยุดประกอบการตามหลกับญัชีต้องตั <งค่าเผื9อการด้อยค่า โรงงานที9ระยองมีการตั <งค่าเผื9อการด้อยค่าจน
ครบแล้ว หากมีการขายเป็นเศษเหลก็ก็เป็นกําไร  

ขณะนี <บริษัท Focus ไปที9ธุรกิจสถานีบริการนํ <ามนั สว่น SAMCO นั <น เข้าใจว่าจากผลประกอบการ เราเห็น
แนวทางที9ฝ่ายจดัการสง่ตวัแทนเข้าไปบริหาร ได้เห็นการพฒันา SAMCO เป็นเหมือนกบับริษัทที9บริหารสมบตัิเจ้าคณุปู่ ไมม่ี
ทรัพย์สนิใหม ่ หากดโูครงสร้างผู้ ถือหุ้นของ SAMCO จะเห็นวา่เป็น somebody จริงๆ และทรัพย์สินที9ติดมานั <นก็เป็นทรัพย์
เจ้าคณุปู่ จริงๆ สิ9งที9ผู้บริหารใหมต่วัแทนของบริษัท RPC ที9สง่ไปเป็นกรรมการนั <นได้เริ9มแสดงศกัยภาพว่ามีการซื <อที9ดินใหม่
ได้รับการสนบัสนนุสนิเชื9อจากสถาบนัการเงิน รวมไปถึงการที9จะ raise fund ผ่าน REIT ให้ต้นทนุการเงินตํ9าลง อย่างนี <เรา
เห็นการพฒันาขึ <น เห็นว่า SAMCO ไม่ได้จบัอยู่แต่เรื9องของธุรกิจ low rise ธรรมดา แต่ไปทางด้าน community mall ด้วย 
ไปในด้านความสนใจของลกูค้าจริงๆ หวงัที9จะขายได้จริงๆ ตรงนี <จึงเชื9อว่าบริษัทเริ9มเข้าไปสูจุ่ดที9น่าจะเป็นไปได้ แต่มนัคง
จะไมห่วือหวาทํากําไร 400 ล้านบาทเหมือนสมยัที9ทําโรงกลั9น ผมคิดว่าในสายตาของกรรมการอิสระ ผมว่าเราโชคดีที9เมื9อ
ตอน 6-7 ปีก่อนเราไม่ได้ลงทุนเรื9องโรงกลั9น ถ้าลงทนุโรงกลั9นวนันี <เศร้าครับ ในธุรกิจของนํ <ามนัยงัผนัผวนอยู่ นํ <ามนัขึ <น
เมื9อไหร่ เชลล์ออย ก็มาเมื9อนั <น ผมคิดวา่ถ้าหากเป็นเรื9องของ RPC ผมคิดวา่ยงัพอไปได้ครับ 

นายเสงี9ยม ศิริพนิชสธุา ผู้ ถือหุ้น สอบถามต่อว่า “เมื9อกี <เห็นพดูถึงที9ระยอง ตวัทรัพย์สินของระยองไม่ได้อยู่ใน
สว่นของสนิทรัพย์แล้วใช่หรือไมค่รับ และมีมลูคา่เทา่ไรครับ” 

นายประสิทธิ+ ธีรรัตน์บงกช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี <แจงว่า ทรัพย์สินที9ระยองยงัมีอยู่ มูลค่าตาม
บญัชียงัมีการเพิ9มคา่ในสว่นที9ดิน อยูใ่นสนิทรัพย์ที9ดิน อาคาร และอปุกรณ์ ในหมายเหต ุ17 

นายเสงี9ยม ศิริพนิชสธุา ผู้ ถือหุ้น สอบถามตอ่วา่ “ในตวัอาคาร ตวัเครื9องจกัรนี <ก็เป็นศนูย์ แล้วใช่หรือไม”่ 

นายประสิทธิ+ ธีรรัตน์บงกช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี <แจงว่า สินทรัพย์บางสว่นมลูค่ายงัไม่เป็นศนูย์ 
และยงัใช้ได้ และในรายการอปุกรณ์ยงัมีการตดัคา่เสื9อมราคาซึ9งยงัตดัไมค่รบ ใน และเรื9องของการด้อยคา่ไมม่ีแล้ว 

นายเสงี9ยม ศิริพนิชสธุา ผู้ ถือหุ้น สอบถามตอ่วา่ “แล้วตอนนี <ความคืบหน้าโรงกลั9นเป็นอย่างไร หลงัผ่านไป 1 ปี 
ที9ดิน โรงงาน เครื9องจกัรเก่าจะทําอยา่งไร” 

ประธานฯ ชี <แจงวา่ โรงกลั9นมีสองสว่น คือโรงกลั9นที9เรากลั9นกากคอนเดนเสทตั <งแต่เริ9มแรก และที9มาสร้างทีหลงั
ในส่วนของไบโอดีเซล ขณะนี <มีการปล่อยให้เช่า แต่ส่วนโรงกลั9นเคยมีคนสนใจจะซื <อแต่ภายหลงัไม่สามารถนําไปใช้ได้ 
เนื9องจากต้องใช้วตัถดุิบเฉพาะ พอลงรายละเอียดเขาก็ยอมรับและถึงกบัต้องเสียเงินมดัจําให้บริษัทถึง 40 ล้านบาท ซึ9งคน
ที9จะใช้ได้ต้องมีความรู้เรื9องซึ9งเราก็พยายามช่วยเขา เพราะวตัถดุิบไมไ่ด้มีทั9วไป 

นายเสงี9ยม ศิริพนิชสธุา ผู้ ถือหุ้น กล่าวต่อว่า “เรื9องราวที9พูดมานี <เข้าใจ แต่ในสว่นของเครื9องจักรโลหะพวกนี < 
เรื9องราวนี <ก็พดูทกุปีๆ ปีหน้ามาก็คงจะลกัษณะเดิมคือเราทําอะไรไม่ได้คนที9จะซื <อต้องมียงังี <ๆ  แล้วตรงนี <จะเป็นอย่างไร มนั
จะไปอยา่งนี <เรื9อยๆ ก็คือคาอย่างนี <เรื9อยๆ หรือว่าเราจะมีที9ดินมนัก็มีมลูค่าของมนั หรือว่าเราทิ <งไว้เรื9อยๆที9ดินมลูค่ามนัจะ
สงูขึ <นๆ แล้วเราคอ่ยขายหรือวา่เราจะคิดตา่งอยา่งไรกบัตรงนี <” 

ประธานฯ ชี <แจงวา่ บริษัทมีที9ดินทั <งหมดประมาณ 32 ไร่ และที9ดินสว่นหนึ9งของด้านหน้าโรงงานได้นํามาทําปัaม 
ESSO ซึ9งทํามานานแล้วประมาณไร่กว่าๆ จะให้เพิ9มได้ไม่เกิน 3 ไร่ หากจะรื <อเครื9องจกัรเอาที9ดินไปทําอย่างอื9นก็ยงัติดข้อ
กฎหมาย ที9ดินทําเลดีเป็นตําแหนง่ที9เป็นที9ต้องการมาก แตไ่มอ่ยากขายเฉพาะที9ดิน แม้ว่ามลูค่าที9ดินจะขึ <นเท่าไร ซึ9งบริษัท
ซื <อที9ดินมาไร่ละประมาณ 2-3 ล้านบาท แตท่ราบมาวา่ขณะนี <มลูคา่ขึ <นไปประมาณ 8-10 ล้านบาท ต้องการขายให้ผู้ ที9สนใจ
ทั <งที9ดินและเครื9องจักร เนื9องจากเครื9องจักรยังใช้ได้และมีมูลค่า และมีการเจรจากับผู้ ที9สนใจอยู่บ่อยครั <ง โดยในส่วน
เครื9องจกัรบริษัทลงทนุไปเป็นพนัล้านบาท 
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นายเสงี9ยม ศิริพนิชสธุาผู้ ถือหุ้น สอบถามตอ่วา่ “ปีหน้าก็คงจะถามตอ่ เมื9อสกัครู่พดูถึง Non-oil อยา่งปัaมถ้าเป็น 
Non-oil รายได้ที9เป็นของเราโดยตรง หรือวา่ต้องไปแบง่ ESSO ด้วย แล้วพวก brand เขาบงัคบัหรือไม”่ 

ประธานฯ ชี <แจงวา่  PTEC สามารถทําเองและเก็บรายได้เอง มี Brand ที9 ESSO ช่วยเจรจาให้ เช่น Tesco Big-C 
D’Oro เป็นต้น ขึ <นอยู่กบัว่า Brand เหลา่นี < เขาไปด ูLocation ปัaมของเรา ตามที9คณุกนกพรฯ รายงาน สว่นใหญ่อยู่ที9ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ หากเขามีความพอใจก็มาเจรจากบัเรา 

นายเสงี9ยม ศิริพนิชสธุา ผู้ ถือหุ้น สอบถามต่อว่า “มาดูในสว่นของงบในสว่นของตวัหนี <สิน ตอนนี <เกือบจะเป็น
บริษัทที9มีหนี <สนิน้อยมาก ผมมีคําถามวา่ตวั 1,500 ล้านก็คือตวัที9มีเรื9องกบั ปตท. อนันี <เราไม่มีการ book ดอกเบี <ยค้างจ่าย
ในงบใช่หรือไมค่รับ “ 

ประธานฯ ชี <แจงวา่ ไมม่ีบนัทกึดอกเบี <ยค้างจ่ายของปตท. 
นายเสงี9ยม ศิริพนิชสธุาผู้ ถือหุ้น สอบถามต่อว่า “แสดงว่าในงบของเรามีหนี <สินน้อยมาก ถ้าตดัตวั 1,500 ล้าน 

และเงินลว่งหน้าสถานีนํ <ามนั ซึ9งผมไมเ่ข้าใจวา่จะลดลงได้อย่างไร ถ้าตดัตรงนี <ไปเราเป็นบริษัทที9ไม่มีหนี <สินเลย แล้วจะทํา
อยา่งไรให้มีกําไรครับ” 

นายพิพฒัน์ เหลา่พิรุฬห์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ “เกี9ยวกบัที9ดินกบัโรงกลั9นมีแผนจะทําอยา่งไร และขอถามเรื9องคดี
ความกบั ปตท. ตามที9ทราบว่าคําตดัสินที9ศาลแพ่ง และขึ <นมา ceiling หนึ9งวนั และ ปตท.จะไปร้องฎีกา จึงอยากทราบว่า
เวลาเขาไปร้องฎีกาขั <นตอนจะยงัอีกนานและยืดเยื <อหรือไม ่ในอีกมมุหนึ9งเรามีฟ้องเขาในเรื9องค่าปรับค่าเสียโอกาสของเรา 
ไมรู้่วา่เรื9องนี <เป็นอยา่งไรบ้างครับ” 

ประธานฯ กลา่ววา่ ต้องขออนญุาต ขอให้พิจารณาวาระเรื9องงบการเงินให้เสร็จก่อนแล้วไปตอบในวาระอื9นๆ 
นายพิพฒัน์ เหลา่พิรุฬห์ ผู้ ถือหุ้น กลา่ววา่ “ได้ครับ” 

เมื9อไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ9มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที9ประชุมมีมติพิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงิน 
งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ สาํหรับปีสิ <นสดุวนัที9 31 ธนัวาคม 2561 โดยการลงมติในวาระนี <ต้องได้รับอนมุตัิจากที9ประชุมผู้ ถือหุ้น
ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจํานวนเสียงทั <งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ9งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ9งในวาระนี <มีผู้ ถือหุ้น
เข้าร่วมประชมุเพิ9มจํานวน 1,154,214 หุ้น ทําให้ผู้ ถือหุ้นที9เข้าร่วมประชมุทั <งสิ <นมีหุ้นรวม 534,422,239 หุ้น 

 

มติท ี)ประชุม 

ท ี)ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงนิ งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
สาํหรับปีสิ ,นสุดวนัท ี)  31 ธ ันวาคม 2561 ตามที)เสนอ 

ผลการลงมติสาํหรับวาระท ี)  3 เป็นดังนี , 
เห็นด้วย  จํานวน 534,398,337 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไมเ่ห็นด้วย จํานวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสยีง จํานวน 23,902 เสยีง   
บตัรเสยี จํานวน - เสยีง   
รวมจาํนวนผู้ออกเสียงท ั ,งหมด จาํนวน 534,422,239 เสียง   

 
 
 
 
 



17 

 

วาระท ี)  4 พ ิจารณาเรื)องการจดัสรรกาํไรสุทธ ิจากผลการดาํเนินงานปี 2561 และการจ่ายเงนิปันผล 

ประธานฯ ได้รายงานให้ผู้ ถือหุ้นทราบวา่ ตามที9บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
ผลประกอบการนั <น แต่ในปี 2561 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิจํานวน 9 ล้านบาท และบริษัทฯ มีผลขาดทุน
สะสม ณ วนัที9 31 ธนัวาคม 2561 จํานวน 590 ล้านบาท ซึ9งตามมาตรา 115 ของ พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 
2535 บริษัทที9มียอดขาดทนุสะสมจะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ดงันั <น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็นสมควรให้งด
การจ่ายเงินปันผลสาํหรับปี 2561 

จากนั <น ประธานฯ จึงเชิญให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที9มีข้อสงสยั 
นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า “เราจะทําอะไรกับการที9ไม่มีกําไรที9จะจัดสรรตรงนี < เราจะทํา

อยา่งไรกบัสว่นเกินมลูคา่หุ้นที9มีอยู ่สาํรองตามกฎหมายที9มีอยู ่กบัขาดทนุสะสมตรงนี <เพราะเป็นวาระที9จะต้องให้ที9ประชมุผู้
ถือหุ้นพิจารณาไมท่ราบวา่ปีหน้าเราจะโชคดหีรือไม ่ได้กําไรจากการดําเนินงานจะสามารถล้างได้หมด หรือ 1,500 ล้านตรง
นี <เข้ามาก็อาจจะไม่ต้องล้างกบัสว่นเกินมลูค่าหุ้นก็คงจะกลบได้หมดถกูไหมครับ หรือถ้าไม่มีอะไรเลยในทางเทคนิคตรงนี <
เราก็สามารถที9จะไป offset กับส่วนเกินมูลค่าหุ้นสํารอง 335 ล้านแล้วก็สํารองตามกฎหมายอีก 80 ล้าน รวมแล้วก็
ประมาณ 415 ล้าน เรามีอยู่ 590 ล้าน เราก็ทําอีกนิดนึงมนัก็จะหมด และก็จะจ่ายเงินปันผลได้ ถ้าเป็นนิมิตรหมายที9ดีปี
หน้าเรากําไรร้อยกวา่ล้านขึ <นนะครับ ขอบคณุครับ” 

นายเสงี9ยม ศิริพนิชสธุา ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ “ในสว่นประกอบขององค์ประกอบอื9นของผู้ ถือหุ้น 150 ล้านนี <คือ
อะไร และมีความหมายอย่างไร ในหน้างบการเงินส่วนของผู้ ถือหุ้นครับ ที9มีจดัสรรกับยงัไม่จดัสรร ขาดทุนสะสมแล้วก็
องค์ประกอบอื9นสว่นของผู้ ถือหุ้น มีตวัเลขอยู ่150 ล้านในเฉพาะงบกิจการ” 

นายชํานิ จนัทร์ฉาย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ขออนญุาตท่านประธานฯ ขอเสนอให้ สํานกังาน
ผู้สอบบญัชี EY ตอบข้อซกัถามให้กบัผู้ ถือหุ้น 

นางพนูนารถ เผา่เจริญ ผู้สอบบญัชี อีวาย ตอบข้อซกัถามวา่ องค์ประกอบอื9นของสว่นของผู้ ถือหุ้นคือกําไรจาก
การตีราคาสินทรัพย์เฉพาะที9ดิน ตามมาตรฐานการบัญชีแล้วส่วนเพิ9มจากการตีราคาสินทรัพย์ถาวรนี <ต้องเอาไว้ใน
องค์ประกอบอื9นของผู้ ถือหุ้น 

นายเสงี9ยม ศิริพนิชสธุา ผู้ ถือหุ้น กลา่วว่า “หมายถึงต้องเขียน wording แบบนี <ใช่ไหมครับ เขียนเป็นอย่างอื9น
ไมไ่ด้เลยใช่ไหมครับ” 

นางพนูนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบญัชี อีวาย ชี <แจงว่ากําไรจากการตีราคาทรัพย์สินจะอยู่ในองค์ประกอบอื9นของสว่น
ของผู้ ถือหุ้น ซึ9งจะมีคําอธิบายอยูใ่นนโยบายการบญัชี 

นายเสงี9ยม ศิริพนิชสธุา ผู้ ถือหุ้น กลา่วต่อว่า “ขอให้ง่ายกว่านี < ผมขอเสนอได้หรือไม่ครับ ถ้าต้องเขียนแบบนี <ก็
เขียนไปองค์ประกอบก็วา่ไป แตข่อให้มีหมายเหตใุห้ผมได้หรือไม ่และหมายเหตคุณุจะเขียนอะไรได้อยู่แล้ว เพราะว่าอย่าง
องค์ประกอบอื9นมนัคืออะไร เพราะถ้าพดูวา่ 150 ล้าน คือกําไรสว่นเกิน คา่ที9ดิน ราคาการตลาดอะไรสกัอย่าง คือทรัพย์สิน
มีราคา 100 แตต่อนนี <ราคา 150 สว่นเกินตรงนี <คือ 50 ความหมายคือประโยคนี <ถกูหรือไม ่ช่วยหมายเหตใุห้ผมหน่อยละกนั
ครับ เพราะขนาดจบบญัชียงัไมรู้่เรื9องเลยครับ ผมเข้าใจว่ามนัจะมีมาตรฐานอะไรก็ว่าไป ช่วยมีหมายเหตใุห้ผมหน่อยครับ 
เพิ9มเป็นข้อ 27 ก็ได้ครับ” 

นายชํานิ จนัทร์ฉาย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นพร้อมทั <งรับไปประสานงาน
กบัสาํนกังานผู้สอบบญัชี 
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นางพนูนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบญัชี อีวาย ตอบเพิ9มเติมผู้ ถือหุ้นว่า ในหน้างบดุลจะเขียนว่าองค์ประกอบอื9น
ของผู้ ถือหุ้น แตใ่นงบแสดงการเปลี9ยนแปลงในสว่นของผู้ ถือหุ้นซึ9งอยู่หน้าถดัจากงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จจะมีช่องอธิบาย
ชดัเจนวา่เป็นสว่นเกินจากการตีราคาสนิทรัพย์  

นายเสงี9ยม ศิริพนิชสธุา ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ “ถ้าเป็นหมายเหตมุนัจะง่ายกวา่นี <นะครับ”  
นายประสทิธิ+ ธีรรัตน์บงกช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กลา่ววา่ จะเพิ9มเติมรายละเอียดให้ชดัเจนขึ <น 
นายชํานิ จนัทร์ฉาย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตอบเสริมวา่ เนื9องจากเป็นมาตรฐานการรายงานบญัชี 
นายเสงี9ยม ศิริพนิชสธุา ผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ “ผมถามวา่ตวัทรัพย์ที9เกิน 150 ล้าน เป็นตวัทรัพย์สินชิ <น

ไหน ที9ดินที9ระยองรึเปลา่ ความหมายคืออยา่งนี <เทา่นั <นเอง” 
นายประสิทธิ+ ธีรรัตน์บงกช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เสริมว่า เป็นการตีราคาทรัพย์สินหลายตวั สว่น

ของการตีราคาทรัพย์สนิของที9ดินที9ระยองในปีนี <เพิ9มเพียง 40 กวา่ล้านบาท 
ประธานฯ ได้สอบถามผู้ ถือหุ้นว่ามีผู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์ที9จะสอบถามเรื9องการงดจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 

2561 หรือไม ่ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ9มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที9ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิงดการจ่ายเงิน
ปันผลสําหรับปี 2561 โดยการลงมติในวาระนี <ต้องได้รับอนมุตัิจากที9ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวน
เสยีงทั <งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ9งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ซึ9งในวาระนี < ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ9ม ทําให้ผู้ ถือหุ้นที9
เข้าร่วมประชมุทั <งสิ <นมีหุ้นรวม 534,422,239 หุ้น 

มติท ี)ประชุม 
ท ี)ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมตั ิงดการจ่ายเงนิปันผลสาํหรับปี 2561 ตามที)เสนอ 
ผลการลงมติสาํหรับวาระท ี)  4 เป็นดังนี , 
เห็นด้วย  จํานวน 534,398,337 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไมเ่ห็นด้วย จํานวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสยีง จํานวน 23,902 เสยีง   
บตัรเสยี จํานวน - เสยีง   
รวมจาํนวนผู้ออกเสียงท ั ,งหมด จาํนวน 534,422,239 เสียง   

วาระท ี)  5 พ ิจารณาเลือกตั ,งกรรมการ แทนกรรมการท ี)ออกตามวาระ 
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที9ประชุมว่าตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อที9 18 กําหนดว่าในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจําปีทุกครั <ง ให้กรรมการบริษัทฯ ออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ9งในสามของจํานวนกรรมการในขณะนั <น ถ้าจํานวน
กรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนที9ใกล้ที9สดุกับส่วนหนึ9งในสาม และ ได้มอบหมายให้ 
นายประสทิธิ+ ธีรรัตน์บงกช ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน เสนอรายละเอียดให้ที9ประชมุทราบ 

นายประสิทธิ+ ธีรรัตน์บงกช ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กลา่วว่า ในการคดัเลือก
บุคคลที9จะดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จะต้องคดัเลือกจากบุคคลที9มีคุณสมบตัิ ประสบการณ์ และความ
เชี9ยวชาญ ที9เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ ตามขบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน โดยต้องเป็นบุคคลที9มี
คณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากดั และประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ สาํหรับปีนี <กรรมการที9ต้องออกตามวาระมีอยูจํ่านวน 3 ทา่น ดงันี <  

 



19 

 

1. นายศภุพงศ์    กฤษณกาญจน์  กรรมการ  
2. นายสทุศัน์   ขนัเจริญสขุ กรรมการ 
3. นายชํานิ   จนัทร์ฉาย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

ทั <งนี < เพื9อให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที9ดี จึงขอเชิญกรรมการทั <ง 3 ท่านที9จะครบกําหนดตามวาระ
ซึ9งถือวา่เป็นผู้มีสว่นได้เสยีในวาระนี < ออกจากห้องประชมุ จนกวา่การพิจารณาในวาระนี <จะแล้วเสร็จ  

พร้อมทั <ง ได้ชี <แจงเพิ9มเติมวา่หากที9ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติเห็นชอบตามที9เสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ จะมีทั <งหมด 
7 ทา่น โดยชื9อและจํานวนกรรมการซึ9งมีอํานาจลงลายมือชื9อแทนบริษัทฯ เป็นดงันี < 

- นายสจัจา เจนธรรมนกุลู นายศภุพงศ์ กฤษณกาญจน์ นายสวุินยั สวุรรณหิรัญกลุ  นายสทุศัน์ ขนัเจริญสขุ 
กรรมการสองในสี9คนนี <ลงลายมือชื9อร่วมกนั และประทบัตราสาํคญัของบริษัท 

และ ได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที9มีข้อสงสยัเพิ9มเติม  

เมื9อไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ9มเติม  จึงขอให้ที9ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแต่งตั <งให้กรรมการทั <ง 3 ท่านกลบั
เข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ9ง โดยในการลงคะแนนวาระนี < ให้ผู้ ถือหุ้นที9ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงลงคะแนนในบตัร
ลงคะแนนสาํหรับเลอืกตั <งกรรมการเป็นรายบคุคล ทั <งนี < การลงมติในวาระนี <ต้องได้รับอนมุตัิจากที9ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนน
เสยีงข้างมากของจํานวนเสยีงทั <งหมดของผู้ ถือหุ้น ซึ9งในวาระนี <ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ9ม ทําให้ผู้ ถือหุ้นที9เข้าร่วมประชุม
ทั <งสิ <นมีหุ้นรวม 534,422,239 หุ้น 

ผลการลงมติสาํหรับวาระท ี)  5 เป็นรายบุคคล เป็นดังนี , 

มติท ี)ประชุม 
ท ี)ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัต ิแ ต่งตั ,งกรรมการบริษัทท ี)ออกจากตําแหน่งตามวาระ 
จาํนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ นายสุท ัศน์ ข ันเจริญสุข และนายชาํนิ จันทร์ฉาย กลับเข้า
ดาํรงตาํแหน่งอ ีกวาระหนึ)ง ด้วยคะแนนเสียงรายบุคคล เป็นดังนี , 

นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ 
เห็นด้วย  จํานวน 534,416,149 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไมเ่ห็นด้วย จํานวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสยีง จํานวน 6,090 เสยีง   
บตัรเสยี จํานวน - เสยีง   
รวมจาํนวนผู้ออกเสียงท ั ,งหมด จาํนวน 534,422,239 เสียง   

นายสุท ัศน์ ขนัเจริญสุข 
เห็นด้วย  จํานวน 534,415,337 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไมเ่ห็นด้วย จํานวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสยีง จํานวน 6,902 เสยีง   
บตัรเสยี จํานวน - เสยีง   
รวมจาํนวนผู้ออกเสียงท ั ,งหมด จาํนวน 534,422,239 เสียง   
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นายชาํนิ จันทร์ฉาย 
เห็นด้วย  จํานวน 534,415,337 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไมเ่ห็นด้วย จํานวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสยีง จํานวน 6,902 เสยีง   
บตัรเสยี จํานวน - เสยีง   
รวมจาํนวนผู้ออกเสียงท ั ,งหมด จาํนวน 534,422,239 เสียง   

ทําให้บริษัทฯ มีกรรมการจํานวน 7 ทา่น ตามรายชื9อดงัตอ่ไปนี < 
1. นายสจัจา เจนธรรมนกุลู  ประธานกรรมการ / รก.กรรมการผู้จดัการ 
2. นายสวุินยั สวุรรณหิรัญกลุ  กรรมการ 
3. นายศภุพงศ์ กฤษณกาญจน์  กรรมการ 
4. นายสทุศัน์ ขนัเจริญสขุ  กรรมการ 
5. นายประสทิธิ+  ธีรรัตน์บงกช   กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
      ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
6. นายชํานิ  จนัทร์ฉาย  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
      กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
7. นางสาวปณิชา พงษ์ศิวาภยั  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
      กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

โดยรายชื9อและจํานวนกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัทฯ เป็นดงันี < 
- นายสจัจา เจนธรรมนกุลู นายศภุพงศ์ กฤษณกาญจน์ นายสวุินยั สวุรรณหิรัญกลุ นายสทุศัน์ ขนัเจริญสขุ 

กรรมการสองในสี9คนนี <ลงลายมือชื9อร่วมกนั และประทบัตราสาํคญัของบริษัท 
 
วาระท ี)  6 พ ิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2562 

ประธานฯ  ได้เสนอให้ที9ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2562  โดยได้มอบหมายให้   
นายประสิทธิ+ ธีรรัตน์บงกช ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ เสนอรายละเอียดให้ที9ประชุม
พิจารณา 

นายประสิทธิ+ ธีรรัตน์บงกช ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กล่าวว่า การกําหนด
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที9ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากบทบาทหน้าที9 และความรับผิดชอบ รวมถึงผลการดําเนินงานของ
บริษัท และยงัเปรียบเทียบบริษัทอื9นในธุรกิจใกล้เคียงกนั โดยคํานงึถึงสถานการณ์ของบริษัทฯ เป็นสําคญั นอกจากนี <บริษัทฯ 
มีนโยบายให้โบนสักรรมการผนัแปรตามผลการดําเนินงาน 

ในปี 2561 ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ขาดทุนสทุธิ จํานวน 9 ล้านบาท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที9ประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้น พิจารณางดจ่ายโบนสักรรมการประจําปี 2561 และพิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการของปี 2562 ซึ9ง
เป็นอตัราเดิมเทา่กบัปี 2561 โดยมีรายละเอียดดงันี < 
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 ค่าเบี ,ยประชุม 
บาท / ครั ,ง 

 2561 2562 

ประธานกรรมการ 25,000 25,000 
กรรมการ และกรรมการอิสระ 20,000 20,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 25,000 
กรรมการตรวจสอบ 20,000 20,000 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 25,000 25,000 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 20,000 20,000 

ประธานฯ จึงเชิญให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที9มีข้อสงสยั  

เมื9อไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ9มเตมิ ประธานฯ จึงขอให้ที9ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมตอินมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 
2562 โดยการลงมติในวาระนี <ต้องได้รับมติอนมุตัิจากที9ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวน
เสียงทั <งหมดของผู้ ถือหุ้นที9มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ9งในวาระนี <ไม่มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ9ม ทําให้ผู้ ถือ
หุ้นที9เข้าร่วมประชมุทั <งสิ <นมีหุ้นรวม 534,422,239 หุ้น 

 

มติท ี)ประชุม 
ท ี)ปร ะชุมมีมติด้วยคะแน นเสียงไม่น้ อยกว่าสองในสามข องจําน วนเสียงท ั ,งหมดขอ งผู้ ถ ือหุ้น ท ี)มา
ประชุมและมีสิทธ ิออกเสียงลงคะแนน อนุมัต ิอ ัตราค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2562 ตามที)เสนอ 

ผลการลงมติสาํหรับวาระท ี)  6 เป็นดังนี , 
เห็นด้วย  จํานวน 534,398,137 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9954 
ไมเ่ห็นด้วย จํานวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง จํานวน 24,102 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0045 
บตัรเสยี จํานวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวมจาํนวนผู้ออกเสียงท ั ,งหมด จาํนวน 534,422,239 เสียง   

 
วาระท ี)  7 พ ิจารณาแต่งตั ,งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2562 

ประธานฯ ได้เสนอให้ที9ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั <งผู้สอบบญัชี และกําหนดค่าสอบบญัชี ประจําปี 2562 
โดยได้มอบหมายให้ นายประสิทธิ+ ธีรรัตน์บงกช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ เสนอรายละเอียดให้ที9ประชุม
พิจารณา 

นายประสิทธิ+  ธีรรัตน์บงกช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กล่าวว่า คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแต่งตั <งผู้สอบบญัชีจากผลการปฏิบตัิงาน มีความรู้และประสบการณ์ในงานตรวจสอบ
บญัชีเป็นอยา่งดีและมีชื9อเสียงเป็นที9ยอมรับ  จึงขอเสนอให้ที9ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั <งผู้ตรวจสอบบญัชีจาก บริษัท 
สํานกังาน อีวาย จํากดั ซึ9งเป็นสํานกังานที9ทําหน้าที9ตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ ณ ปัจจุบนั ให้เป็นผู้ตรวจสอบบญัชีของ
บริษัทฯ ประจําปี 2562 โดยมีรายนามของผู้สอบบญัชี ดงันี < 
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 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที) 

จาํนวนปีท ี)ลงลายมือช ื)อรับรอง 

งบการเงนิของบริษัท  
 

1. นางพนูนารถ     เผา่เจริญ 5238 4 ปี (2558-2561) หรือ 
2. นางสาววิสสตุา  จริยธนากร 3853 2 ปี (2556-2557) หรือ 
3. นายเติมพงษ์    โอปนพนัธ์ุ 4501 -  

 

โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ9งข้างต้นเป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 
และในกรณีที9ผู้สอบบญัชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที9ได้ ให้ บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากัด จัดหาผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาตอื9นทําหน้าที9แทน โดยกําหนดคา่ตอบแทนในการสอบบญัชี ดงันี < 

 ปี 2562 ปี 2561 เพ ิ)ม (ลด) 
คา่สอบบญัชีของบริษัทฯ 825,000 800,000 25,000 
คา่สอบบญัชีของบริษัทยอ่ย 1,165,000 1,015,000 150,000 
รวม 1,990,000 1,815,000 175,000 

 ค่าตอบแทนในปี 2562 นี < เพิ9มขึ <นจากปี 2561 จํานวน 175,000 บาท ซึ9งค่าสอบบญัชีปี 2561 ข้างต้นไม่รวม
คา่บริการอื9น (Non-audit fee) จํานวน 70,752 บาท 

ประธานฯ จึงเชิญให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที9มีข้อสงสยั   
นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผู้ ถือหุ้น ได้กลา่วว่า “ขอให้แก้ไขตวัเลขใน presentation บรรทดัแรกไม่ได้แสดงตวัเลข

เพิ9ม 25,000 บาท แต่ยอดรวมเพิ9มถกูต้องแล้ว และไม่ต้องแสดงจํานวนปีของผู้สอบบญัชีคณุวิสสตุา เพราะไม่ได้ต่อเนื9อง
ต้องนบัใหม่ และดูจากรายงานการประชุมค่าสอบบญัชีขึ <นทกุปี ขอให้คณะกรรมการตรวจสอบช่วยลดค่าสอบบญัชีโดย
อํานวยความสะดวก มีระบบควบคมุภายในที9ลดจํานวนชั9วโมงการทํางานของผู้สอบบญัชี ซึ9งเห็นว่าเกณฑ์ในการพิจารณา
คา่สอบบญัชีที9จะยตุิธรรมที9สดุคือจํานวนชั9วโมงในการปฏิบตัิงานของผู้สอบบญัชี”  

ประธานฯ ตอบวา่ ตอ่ไปทกุครั <งจะให้ผู้สอบบญัชีแสดงจํานวนชั9งโมงการปฏิบตัิงานของผู้สอบบญัชีประกอบใน
การพิจารณาคา่สอบบญัชีของคณะกรรมการตรวจสอบเพื9อความโปร่งใสและยตุิธรรม  

นางพนูนารถ เผา่เจริญ ผู้สอบบญัชี อีวาย ตอบข้อซกัถามว่า การกําหนดค่าตรวจสอบบญัชีมาจากชั9วโมงการ
ทํางานจริงๆ และยินดีที9แจ้งจํานวนชั9วโมงปฏิบตัิงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบเพื9อประกอบการพิจารณาค่าสอบบญัชี 
นายชํานิ จันทร์ฉาย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กล่าวเสริมว่า ขอบคุณคุณสถาพรในแนวคิดนี < คือให้
คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารฝ่ายจดัการ สนบัสนนุและให้อํานวยความสะดวกกบัผู้สอบบญัชีเพื9อเป็นการลดชั9วโมงการ
ทํางานของผู้สอบบญัชีและลดคา่สอบบญัชีไปด้วย  

นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผู้ ถือหุ้น กลา่วว่า “ขออนญุาตเพิ9มเติมวาระนี <จะอนุมตัิแต่ขอเป็นกรอบตามที9เสนอมา
โดยแจ้งประมาณการชั9วโมงการปฏิบตัิงานด้วย ถ้าใช้จํานวนชั9วโมงจริงน้อยกวา่ก็ลดคา่สอบบญัชีลง แตถ้่าใช้จํานวนชั9งโมง
เพิ9มขึ <นก็จ่ายเพิ9มเหตผุลความจําเป็นเพื9อความยตุิธรรม” 

นายเสงี9ยม ศิริพนิชสธุา ผู้ ถือหุ้น กลา่ววา่ “ค่าสอบบญัชียงัสงูอยู่ มีการขึ <นทกุปี แต่บริษัทไม่ได้มีกิจกรรมเยอะ
ขึ <น ผลการดําเนินงานก็ลดลง อยากให้ใช้ผู้สอบบญัชีรายอื9นที9ไมจํ่าเป็นต้องเป็นผู้สอบบญัชีระดบันี <”   

นายชํานิ จนัทร์ฉาย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กล่าวว่า ขออนญุาตท่านประธานครับ ในฐานะ
กรรมการตรวจสอบขออธิบายวา่คา่สอบบญัชีจากประสบการณ์ของผมเอง ถ้าธุรกิจดี สว่นใหญ่ปริมาณ transaction ก็จะ
เพิ9มขึ <น  ผู้สอบบญัชีก็จะใช้เวลาชั9วโมงทําการมากขึ <น กับธุรกิจที9ไม่ค่อยดี ก็จะต้องทํางานเพิ9มขึ <นอีกแบบหนึ9ง เช่น RPC 
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ผู้สอบบญัชีจําเป็นต้องทํางานเพิ9มขึ <นคือประเมินการด้อยคา่  ทกุปีทางคณะกรรมการการตรวจสอบ ฝ่ายจดัการต้องเจรจา
กบัผู้ตรวจสอบบญัชีมาก บริษัทจะต้องจดัทําการประเมินถึงข้อเท็จจริงว่าเห็นควรจะด้อยค่าหรือไม่ และผู้สอบบญัชีก็ต้อง
ร่วมตรวจทานและเห็นชอบผลการประเมินด้วย เป็นงานเพิ9ม ที9ยงัไม่รวมปริมาณงานที9เพิ9มขึ <นจากการขยายสถานีบริการ
นํ <ามนัที9เพิ9มขึ <น ซึ9งค่าสอบบัญชีไม่ได้ขึ <นตามอัตราเงินเฟ้อ แต่ขึ <นตามปริมาณงานที9เพิ9มขึ <น นอกจากนี <คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้มีการเชิญสาํนกังานสอบบญัชี รายอื9นๆขนาดกลาง 2-3 ราย ที9อยูใ่นรายชื9อของ SEC แตไ่มส่ามารถมารับงาน
ตรวจสอบบญัชีกบับริษัทฯได้ เนื9องจากมีบุคลากรไม่เพียงพอ ในไทยมีจํานวนบริษัทฯที9จดทะเบียนกับ SET เกือบ 500 
บริษัท ยงัไม่รวม MAI  ทกุบริษัทที9จดทะเบียนจะต้องปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์มาตรฐานบญัชีใหม่หมด งานตรวจเพิ9มขึ <นแต่
บคุคลากรผู้สอบบญัชีก็มีไม่เพียงพอ ผลิตไม่ทนั บริษัทฯได้พิจารณาค่าสอบบญัชีตามปริมาณงานจริง ตามที9คณุสถาพร
แนะนําตอ่ไปก็จะดจํูานวนชั9วโมงการปฏิบตัิของผู้สอบบญัชี และถ้าแนวทางในการลดชั9วโมงการทํางาน โดยพิจารณาระบบ IT 
และระบบควบคมุภายใน   

เมื9อไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ9มเติมอีก ประธานฯ  จึงขอให้ที9ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิแต่งตั <งผู้สอบบญัชี 
และกําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี 2562 ตามที9เสนอ โดยการลงมติในวาระนี <ต้องได้รับมติอนมุตัิจากที9ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั <งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ9งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ซึ9งในวาระนี <ไม่มีผู้ ถือหุ้น
เข้าร่วมประชมุเพิ9ม ทําให้ผู้ ถือหุ้นที9เข้าร่วมประชมุทั <งสิ <นมีหุ้นรวม 534,422,239 หุ้น 

มติท ี)ประชุม 
ท ี)ประชุมมตด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากอนุมตั ิการแต่งตั ,งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกาํหนดค่าสอบ
บัญชีประจาํปี 2562 ตามที)เสนอ 
ผลการลงมติสาํหรับวาระท ี)  7 เป็นดังนี , 
เห็นด้วย  จํานวน 534,404,227 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไมเ่ห็นด้วย จํานวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสยีง จํานวน 18,012 เสยีง   
บตัรเสยี จํานวน - เสยีง   
รวมจาํนวนผู้ออกเสียงท ั ,งหมด จาํนวน 534,422,239 เสียง   

 
วาระท ี)  8 พ ิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพ ิ)มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 ข้อ 26 และข้อ 32 

ประธานฯ ได้เสนอตอ่ที9ประชมุ สรุปสาระสาํคญัได้ ดงันี < 
การเสนอขอแก้ไขเพิ9มเติมข้อบงัคบัของบริษัทในครั <งนี < เพื9อให้สอดคล้องตามมาตรา 100 แห่งพระราชบญัญัติ

บริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ9มเติมโดยคําสั9งหวัหน้ารักษาความสงบแห่งชาติที9 21/2560 เรื9องการแก้ไขเพิ9มเติม
กฎหมายเพื9ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ และเพื9อเพิ9มเติมเรื9องการประชุมผ่านสื9ออิเล็กทรอนิกส์ ตาม
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัที9 74/2557 เรื9องการประชุมผ่านสื9ออิเล็กทรอนิกส์ จึงเห็นควรเสนอต่อที9ประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแก้ไขเพิ9มเติมข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 25 ข้อ 26 และข้อ 32 เพื9อให้สอดคล้องกนั โดยให้ใช้
ข้อความดงัตอ่ไปนี <แทน ดงันี < 

 “ข้อ 25. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ9งหนึ9ง (1/2) ของจํานวนกรรมการ
ทั <งหมดจึงจะครบองค์ประชมุ และให้ประธานกรรมการทําหน้าที9เป็นประธานในที9ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที9ประธาน
กรรมการไม่อยู่ในที9ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที9ได้ ในกรณีที9มีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการ
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เป็นประธานที9ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที9ประชุมนั <นหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที9ได้ ให้
กรรมการซึ9งมาประชมุเลอืกกรรมการคนหนึ9งเป็นประธานที9ประชมุ  
 การวินิจฉัยชี <ขาดของที9ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ9งมีเสียงหนึ9ง (1) เสียงในการ
ลงคะแนน เว้นแตก่รรมการซึ9งมีสว่นได้เสยีในเรื9องใดเรื9องหนึ9งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื9องนั <น และถ้าคะแนนเสียง
เทา่กนัให้ประธานในที9ประชมุออกเสยีงเพิ9มขึ <นอีกเสยีงหนึ9งเพื9อเป็นเสยีงชี <ขาด 

ประธานกรรมการหรือประธานในที9ประชุมอาจกําหนดให้จดัการประชุมผ่านสื9ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ปฏิบตัิ
ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการตามที9กฎหมายกําหนด” 

 “ข้อ 26. ในการเรียกประชมุคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ9งได้รับมอบหมายสง่หนงัสือนดัประชุมไป
ยงักรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม เว้นแต่ในกรณีจําเป็นรีบ ด่วนเพื9อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท 
จะแจ้งการนดัประชมุโดยวิธีอื9น และกําหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นั <นก็ได้ 

ในการจัดส่งหนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รวมทั <งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ บริษัทอาจ
จดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุและเอกสารประกอบการประชุมดงักลา่วทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ในการนี <ผู้มีหน้าที9
จดัการประชุมต้องจดัเก็บสําเนาหนงัสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลกัฐาน โดยจะจดัเก็บในรูป
ข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ก็ได้” 

 “ข้อ 32.  คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปีภายในสี9 (4) เดือน นบัแต่
วนัสิ <นสดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื9นนอกจากวรรคหนึ9ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียก
ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื9อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร 

ผู้ ถือหุ้นคนหนึ9งหรือหลายคนซึ9งมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจํานวนหุ้นที9จําหน่ายได้
ทั <งหมด จะเข้าชื9อกนัทําหนงัสอืขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื9อใดก็ได้ แตต้่องระบเุรื9อง
และเหตุผลในการที9ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี < คณะกรรมการต้องจัดให้มีการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นภายในสี9สบิห้า (45) วนั นบัแตว่นัที9ได้รับหนงัสอืนั <นจากผู้ ถือหุ้น 

ในกรณีที9คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ ถือหุ้นทั <งหลายซึ9ง
เข้าชื9อกนัหรือผู้ ถือหุ้นคนอื9นๆ รวมกนัได้จํานวนหุ้นตามที9บงัคบัไว้นั <นจะเรียกประชมุเองก็ได้ภายในสี9สิบห้า (45) วนั นบัแต่
วนัครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี < ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้นที9คณะกรรมการเรียกประชุม โดย
บริษัทต้องรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายอนัจําเป็นที9เกิดจากการจดัให้มีการประชมุและอํานวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที9ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นที9เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสี9ครั <งใด จํานวนผู้ ถือหุ้นซึ9ง
มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที9กําหนดไว้ในข้อบงัคบัฉบบันี < ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสี9ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้
คา่ใช้จ่ายที9เกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครั <งนั <นให้แก่บริษัท” 
 

ทั <งนี < ให้บคุคลที9ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดําเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ9มเติมข้อบงัคบัของ
บริษัท ต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพิ9มเติมถ้อยคําเพื9อให้เป็นไปตามคําสั9งของนาย
ทะเบียน 

ประธานฯ จึงเชิญให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที9มีข้อสงสยั  
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นายศกัดิ+ชยั สกลุศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้น กลา่ววา่ “ในวาระแก้นี <เดมิที9เราใช้เป็นการสง่จดหมายซองสนํี <าตาล ปัจจบุนั
รูปแบบเปลี9ยนไป ผมเข้าใจวา่ถ้าทา่นได้ไปปรึกษากลต. เขาเรียกทา่นไปประชมุหนว่ยงานหมดแล้ว จะมีเป็นแบบเดิมที9เป็น
ซองสนํี <าตาลและก็จะมีเลม่ขาวๆจดหมายเชิญประชมุ กบัอีกแบบหนึ9ง ซึ9งเป็นกระดาษ 2 แผน่ ซึ9งดถูกูผู้ ถือหุ้นมากครับ โดย
กระดาษ 2 แผน่นี <จะไมม่ีหนงัสอืมอบอํานาจ เป็นแคว่าระการประชมุกบั คิวอาร์โคดที9ให้มาลงทะเบียนเทา่นั <น ผมเรียนถาม
ว่าระบบ 2 แบบนี <ใครเป็นคนแนะนํา เขาบอก กลต.เป็นคนแนะนํา สร้างความเดือดร้อนคือคนชราเขาจะมอบฉนัทะมอบ
ไมไ่ด้ ต้องดาวน์โหลดเอกสารขึ <นมาก่อนแล้วเอาใบมอบอํานาจไปพิมพ์ออกมาซึ9งเป็นการสร้างภาระให้กบัผู้ ถือหุ้นทางอ้อม
แตเ่ขาสะดวกคือหนว่ยงานของเขา ผมจึงอยากเรียนถามวา่ประชมุหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์ คือเป็นรูปแบบนี <หรือไม ่และการที9
ทา่นจะเปลี9ยนมาใช้ระบบควิอาร์โคด หรือสื9อทางอิเลก็ทรอนิกส์นี < ณ ปัจจบุนัในห้องนี <มี wifi สาธารณะแล้วหรือยงัครับ ในนี <
เป็น AIS สามารถจบัสญัญาณได้ฟรีเพราะเป็นตกึ AIS ครับ 

ประธานฯ ชี <แจงวา่ การเพิ9มข้อความในข้อ 26 เป็นการเพิ9มช่องทางการเชิญประชุมทาง email ของการประชุม
คณะกรรมการ 

นายศกัดิ+ชยั สกุลศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้น กลา่วว่า “อนันี <ไม่เกี9ยวครับ ผมพดูถึงการเปลี9ยนแบบใหม่ของท่านแต่มนั
เกี9ยวกบัผมในการประชุมทางสื9อทางอิเล็กทรอนิกส์จะเกิดขึ <นในรูปแบบใหม่ ท่านยงัไม่รู้เลยมนัมีการเปลี9ยนแปลงเกิดขึ <น 
ทางเลขาจะรู้แล้ว” 

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสุพรรณี ตัณไชยศรีนคร เลขานุการบริษัทและผู้จัดการทั9วไปสายบริหารและ
การเงิน เป็นผู้อธิบาย 

นางสพุรรณี ตณัไชยศรีนคร เลขานกุารบริษัทและผู้จดัการทั9วไปสายบริหารและการเงิน ชี <แจงว่า ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
ขอความร่วมมือจากบริษัทวา่สามารถเลอืกใช้อีกแนวทางหนึ9งตามที9ผู้ ถือหุ้นกลา่วข้างต้น คือ ใช้คิวอาร์โค้ด แตบ่ริษัทเห็นวา่
ยงัมีผู้ ถือหุ้นบางทา่นที9สงูวยัหรือไมส่ะดวกที9จะใช้เทคโนโลยีดงักลา่ว บริษัทจึงมีนโยบายไมใ่ช้ทางเลอืกที9ตลาดหลกัทรัพย์ฯ
เสนอมา 

นายศกัดิ+ชยั สกุลศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้น กล่าวว่า “คือเหมือนมดัมือชกครับท่านประธาน เดิมก็บอกว่าขอรณรงค์ 
เลอืกที9จะแจกหรือไมแ่จกก็ได้เรื9องของชําร่วย แตต่อนนี <เขียนออกมาเลยวา่ของดแจกเป็นคําสั9ง ซึ9งเป็นการผิดกฎหมายด้วย
ครับทา่นประธาน คือไปลิดรอนสิทธิ เดิมตอนนี <ดปูฏิกิริยาก่อนว่าผู้ ถือหุ้นเป็นยงัไง สกัพกัก็จะขอใช้เลย ผมฝากถึงท่านไป
บอก กลต.ด้วยว่ามนัไม่ควรทําอย่างนี < เดิมท่านสง่เป็น CD ก็โง่ 10 กว่าปี เพราะว่าในห้องนี <ไม่มี wifi เพราะต้องไปดาว์
โหลดเอง มนัเป็นภาระผม ทา่นก็ต้องรองรับ wifi สาธารณะด้วย ทา่นต้องแจกชั9วโมง net-wifi กบั password ด้วย” 

นายชํานิ จนัทร์ฉาย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ตอบเสริมว่า บริษัทได้บนัทึกความเห็นผู้ ถือหุ้นไว้
แล้วและจะรับไปคยุเป็นสื9อให้ โดยบริษัทได้บริการสง่ข้อมลูให้ผู้ ถือหุ้นตามช่องทางปกติอยู ่

เมื9อไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ9มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที9ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิการแก้ไขเพิ9มเติมข้อบงัคบั
ของบริษัท ข้อ 25 ข้อ 26 และข้อ 32 โดยการลงมติในวาระนี <ต้องได้รับมติอนมุตัิจากที9ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกวา่สามในสี9ของจํานวนเสยีงทั <งหมดของผู้ ถือหุ้นที9มาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ9งในวาระนี <ไม่มีผู้ ถือหุ้น
เข้าร่วมประชมุเพิ9ม ทําให้ผู้ ถือหุ้นที9เข้าร่วมประชมุทั <งสิ <นมีหุ้นรวม 534,422,239 หุ้น 
 

มติท ี)ประชุม 
ท ี)ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี)ของจํานวนเสียงท ั ,งหมดของผู้ถ ือหุ้นท ี)มาประชุม
และมีสิทธ ิออกเสียงลงคะแนน อนุมัต ิการแก้ไขเพ ิ)มเตมิข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 ข้อ 26 และข้อ 32 
ตามที)เสนอ 
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ผลการลงมติสาํหรับวาระท ี)  8 เป็นดังนี , 
เห็นด้วย  จํานวน 534,416,349 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9988 
ไมเ่ห็นด้วย จํานวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง จํานวน 5,890 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0011 
บตัรเสยี จํานวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวมจาํนวนผู้ออกเสียงท ั ,งหมด จาํนวน 534,422,239 เสียง   

 
วาระท ี)  9 พ ิจารณาเรื)องอ ื)นๆ  

ประธานฯ ได้กลา่ววา่ในวาระนี < จะตอบเรื9องเรื9องคดีปตท.วา่คดีที9เราชนะแล้วปตท.อทุธรณ์เป็นการอทุธรณ์ไปสู่
ชั <นฎีกาเลย ไมใ่ช่ชั <นอทุธรณ์ เพราะฉะนั <นจึงเหลอือีกชั <นเดียว จากที9ได้หารือกบัฝ่ายกฎหมายของบริษัท คิดวา่นา่จะใช้เวลา
ไม่เกิน 1 ปีก็จะทราบผล สําหรับคดีที9บริษัทชนะในชั <นอนญุาโตตลุาการ บริษัทก็ขอให้ศาลแพ่งบงัคบัเช่นกนั แล้วปตท.ก็
คดัค้านและตอ่สู้วา่อนญุาโตฯ ตดัสนิให้บริษัทชนะนี <ไม่ถกูต้อง คดีนี <จะมีการสืบพยานอีกครั <งหนึ9ง เดือนมิถนุายนแล้วก็จบ 
จึงคิดวา่หลงัจากมิถนุายน ภายในสิ <นปี ศาลชั <นต้นนา่จะตดัสนิ หากมีการอทุธรณ์อีกก็ไปในฎีกาอีกเช่นกนั โดยประธานฯมี
ความเห็นวา่ทั <ง 2 คดีนี <ในระยะเวลา 1-2 ปีน่าจะทราบผล นอกจากนี <มีคดีที9บริษัทเพิ9งเริ9มฟ้องอนญุาโตฯ เรียกค่าเสียหาย
จากการทําผิดสญัญาอีก 100 กวา่ล้านบาท คดีนี <เพิ9งจะเริ9ม โดยจะมีการให้การครั <งแรก วนัที9 19 เมษายน นี < สว่นคดีอื9นยงั
ไมม่ีความคืบหน้าอะไร 

ประธานฯ ขอเชิญผู้ ถือหุ้นซกัถามในประเด็นที9มีข้อสงสยัเพิ9มเติม 
นายเสงี9ยม ศิริพนิชสธุา ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า “ผมขอย้อนความ อนญุาโตตลุาการอาจจะเรียกไม่ถกูต้องขออภยั

ด้วย อนัแรกสดุก็ตดัสินออกมาว่า RPC ต้องจ่าย 1,500 แล้วก็จบตรงนั <น แล้วก็ไปอุทธรณ์ แล้วก่อนหน้านี <เขาเขียนว่า
อนญุาโตตลุาการเป็นที9สิ <นสดุใช่หรือไมค่รับ”  

ประธานฯ ตอบวา่ ในสญัญาเขียนวา่คําตดัสนิของอนญุาโตฯ เป็นที9สิ <นสดุ แตใ่นทางกฎหมายของประเทศเรามี
ช่องทางที9ให้ผู้ ร้องสามารถร้องไปสูศ่าลแพง่ได้ 

นายเสงี9ยม ศิริพนิชสธุา ผู้ ถือหุ้น กล่าวว่า “ถ้าเป็นอย่างนี <ผมคิดว่าก็เป็นบทเรียนอย่างหนึ9งว่าถ้าเราไปทํา
สญัญาแล้วต้องเกี9ยวเนื9องกบัอนญุาโตตลุาการแล้วมนัไมส่ิ <นสดุจริง เราอย่าไปทําถึงเวลาไปฟ้องศาลแพ่ง ศาลอาญาปกติ
ดีกวา่ครับ เพราะสดุท้ายก็ไปที9ฏีกา” 

ประธานฯ กลา่วว่า  ขณะที9เจรจาทําสญัญา ไม่รู้จักคําว่าอนุญาโตตุลาการ โดยมุ่งแต่ธุรกิจ แต่ทราบว่าเป็น
คณะที9จะทําให้มีการตดัสนิเร็วขึ <น มีผู้ เชี9ยวชาญที9รู้จกัธุรกิจเฉพาะ บริษัทได้รับคําอธิบายแบบนั <น 

นายเสงี9ยม ศิริพนิชสธุา ผู้ ถือหุ้น สอบถามตอ่วา่ “เรื9องอทุธรณ์ คือที9ทา่นประธานพดูวา่เดือนมิถนุายนจะไปอะไรครับ” 
ประธานฯ ตอบวา่ สว่นนี <เป็นคดีใหมที่9บริษัทร้องอนญุาโตฯ อีกคดีหนึ9ง เพราะในสญัญาระบไุว้อยา่งนั <น 
นายเสงี9ยม ศิริพนิชสุธา ผู้ ถือหุ้น สอบถามต่อว่า “ไปร้องอนัใหม่ร้อยกว่าล้าน แล้วอนัเก่า 1,500 เราต้อง

อทุธรณ์ ที9ผมต้องถามเพราะผมต้องการย้อนวา่ มนังงอยูด่ีๆมาตรงนี <เสร็จ แล้วต้องไปแพง่อีก ผมอยากรู้วา่จะไปทางไหนต่อ
แล้วจะไปกระทบกบัตวัเลขในบญัชีหรือไม ่เพราะ 1,500 ถ้าสมมตุิวา่เรายอมจบ ถ้าจบตอนนี < หรือไมจ่บ เพราะผมเข้าใจว่า
ที9ผา่นมาเราเคยไปฟอ้งเป็นหมื9นล้านเลย ทางแพง่นี <มนัไปอยูต่รงไหน ที9เราเคยฟอ้ง เพราะทกุวนันี <ผู้ ถือหุ้นเขาก็รออยู”่ 

ประธานฯ ชี <แจงวา่ คดีแรกที9ตดัสนิไปแล้ว บริษัทฟอ้งเรียกคา่เสยีหายหมื9นกวา่ล้านบาท อนญุาโตฯตดัสนิได้มา 
1,600 ล้านบาท สว่นคดีที9บริษัทถกูปตท. ฟอ้ง 1,500 ล้านบาท อนญุาโตฯ ตดัสนิมาแล้ววา่ให้บริษัทจ่าย และเมื9อวนัศกุร์ที9
ผา่นมาศาลแพง่ตดัสนิให้ยกเลกิคําตดัสนิของอนญุาโตฯ 1,500 ล้านบาท 



27 

 

นายเสงี9ยม ศิริพนิชสธุา ผู้ ถือหุ้น กลา่ววา่ “ขออนญุาตแทรก คือ 1,500 ฝั9งเขายก สว่นฝั9งเรา” 
ประธานฯ ชี <แจงตอ่วา่ คดีกําลงัเดินหน้าตอ่ สว่นแพง่เป็นคดีที9ศาลแพง่ให้หยดุพิจารณาไว้ก่อน เมื9อได้ผลอนญุา

โตฯ แล้วคอ่ยไปเดินตอ่ คดีแพง่นั <นบริษัทฟอ้งไป 9,000 กวา่ล้านบาท คดีนั <นหยดุมาตั <งแตต้่น 
นายเสงี9ยม ศิริพนิชสธุา ผู้ ถือหุ้น สอบถามต่อว่า “ก็เท่ากับฝั9งเขาสามารถที9จะทําอะไรต่อได้อีกหรือไม่ครับ 

หมายถึงตวั 1,500 ที9ออกมาแล้ววา่ไมต้่องจ่าย” 
ประธานฯ ชี <แจงวา่  ปตท.สู้ตอ่ไปสูฎี่กา 
นายเสงี9ยม ศิริพนิชสธุา ผู้ ถือหุ้น ถามต่อว่า “ถ้าเช่นนั <นอย่างนี <ตวัเลขที9อยู่ในบญัชีเราคงไม่ต้องไปทําอะไรกับ

มนั คาอยูใ่นบญัชีอยา่งนั <นก่อน” 
ประธานฯ ตอบวา่ ตวัเลขในบญัชีทําอะไรไมไ่ด้ 
นายเสงี9ยม ศิริพนิชสธุา ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ “แล้วฝั9งเรา 1,600 กบัอีก 20,000 ก็ยงัไมม่ีคําตดัสนิอะไรออกมา” 
ประธานฯ ได้ชี <แจงวา่ มลูคา่ฟอ้งร้อง 20,000 ล้านบาท แต่คําตดัสินมาให้ 1,600 ล้านบาท ซึ9งยงัไม่จ่ายบริษัท

ขอบงัคบัอยู ่แตป่ตท.ก็แย้งวา่คําตดัสนิไมถ่กูต้อง ซึ9งกําลงัจะสืบพยานในเดือนมิถนุายนนี < ซึ9งคิดว่าคงจบคําให้การ รอการ
ตดัสนิในศาลชั <นต้นคาดวา่จะภายในปีนี < 

นายเสงี9ยม ศิริพนิชสธุา ผู้ ถือหุ้น ถามตอ่วา่ “ดเูหมือนมี 2 ขา ถ้าสมมตุิวา่ชนะเราก็ไมต้่องจ่าย 1,500 แล้วตวั 1,600”  
ประธานฯ ตอบวา่  ขึ <นอยูก่บัคําตดัสนิของผู้ พิพากษา 
นายเสงี9ยม ศิริพนิชสธุา ผู้ ถือหุ้น สอบถามต่อว่า “แนวโน้มของเรากรณีที9ดีที9สดุของเราคือ 1,500 เราไม่จ่าย 

1,600 ที9เขาต้องจ่ายเรา ถ้าดีที9สดุเราก็อาจจะได้ 1,600 และ 1,500 ไมต้่องจ่าย ถกูต้องไหมครับ” 
นายชํานิ จนัทร์ฉาย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ตอบเสริมวา่  ตามหลกัการกรณีที9ดีที9สดุนา่จะเป็น

เช่นนั <น แตเ่รื9องนี <มีประเด็นเรื9องของเวลา ความเห็นนี <ไมไ่ด้ก้าวลว่งศาลหรืออนญุาโตฯครับ แต่ทกุกระบวนการต้องใช้เวลา
ทั <งนั <น ออกจากอนญุาโตฯ แล้วไปที9ศาลแพง่ แล้วข้ามไปที9ชั <นฎีกาเลย แตก็่ยงัไมแ่นไ่มน่อนวา่จะยตุิเมื9อไหร่ 

นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ “เป็นไปได้ไหมครับวา่จะมีการเยียวยากนัในลกัษณะที9ว่าตอนนี <อะ
โรเมติกส์ เป็น PTTGC คอนเดนเสทที9เป็นกากที9เราเคยเอามาใช้ประโยชน์เขาเอาไปใช้ประโยชน์อะไรไหมเผื9อผู้ ถือหุ้นจะได้
ไปถามเวลาไปประชมุ PTTGC วา่ตรงนี <มีรายได้แล้วไม่ขายให้ RPCG เอาอะไรมาชดเชยรายได้ตรงนี <และเป็นไปได้ไหมว่า
ถ้าต่อท่อเปิดปัaป ทุกอย่างกลบัมาเหมือนเดิมมีความเป็นไปได้แค่ไหน โอกาสที9เราจะได้ run วงการอีกครั <งหนึ9งมีความ
เป็นไปได้หรือไมค่รับ” 

ประธานฯ ชี <แจงวา่  PTTGC สร้างโรงงานที9เหมือนบริษัท โดยมีขนาดประมาณ 50,000 บาร์เรล สว่นของบริษัท
กําลงัการผลิตแค่ 12,000 บาร์เรล ซึ9งได้เดินเครื9องจกัรแล้วตั <งแต่ปีที9บริษัทหยดุ ภายหลงัจากที9หยดุสง่วตัถดุิบให้บริษัท ก็
เดินของตวัเองเลย 

นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผู้ ถือหุ้น กลา่วตอ่วา่ “อยา่งนั <นโอกาสที9เราจะใช้ก็คงไมไ่ด้แล้ว” 
ประธานฯ ตอบวา่ มีโอกาสน้อยมาก 
นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผู้ ถือหุ้น กลา่วว่า “เรียกว่าของเขา supply demand เขาก็หมดละไม่มีเหลือที9จะให้เรา

ด้วยเลยใน 12,000 ที9วา่นี <” 
ประธานฯ แสดงความเห็นวา่ หากมองในแง่ดีที9สดุคือ PTTGC เพิ9มมากกวา่ 50,000 บาร์เรลที9มีกําลงัการผลติอยู ่

และไมอ่ยากสร้างโรงงานเพิ9มอีก จึงอาจจะมีหวงัมาขายวตัถดุิบให้บริษัท ทั <งนี <เป็นเพียงแคค่วามเห็นซึ9งโอกาสมีน้อย 
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ประธานฯ เชิญให้ผู้ ถือหุ้นทา่นอื9นสอบถามในประเด็นที9มีข้อสงสยัเพิ9มเติม อยา่งไรก็ตาม ไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถาม
เพิ9มเติมอีก ประธานฯ ได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุท่านที9ได้สละเวลามาร่วมประชุม และที9ได้เสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที9เป็น
ประโยชน์ตอ่บริษัทฯ และกลา่วปิดประชมุ 
 
เลกิประชมุเวลา 16.10 น. 
 
 
        ……………………………………. 
             (นายสจัจา  เจนธรรมนกุลู) 
                    ประธานที9ประชมุ 
……………………………………….. 
      (นางสพุรรณี  ตณัไชยศรีนคร ) 

เลขานกุารบริษัท 
 ผู้บนัทกึการประชมุ 


